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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4/2565 

วัน อังคาร ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผู้เข้าประชุม 

  ลำดับที่  ชื่อ-สกุล      ตำแหน่ง 
     1.      นาย  วินัย  สังสมานันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  2.      นางสาว  สิริกร ยิ่งชูรส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

     3.      นางสาว  ปราณ ี แหลมทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  4.        นาย  ดุสิต  ดีมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 1 

     5.        นางสาว ศิริลักษณ์ สาระสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 2 

   6.      นาย  สมศักดิ ์ รูปทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 3 

  7.      นาย  กัญญา  พรมมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 4 

  8.        นาย  ชูชาต ิ  เจริญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 5 

  9.      นาง  บุญตัน  วงศ์แปลก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 6 

  10.      นาง  วรินธร  จอมประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 8 

  11.      นาง  วรรทนา ยิ่งเจนจบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 9 

  12.      นาง  มณีวรรณ เสมอภาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 10  

  13.      นาย  มิตร  งาตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 13 

  14.     นาย  สมพร  สีน้ำคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 16 

  15.      นาง  สมเพียร ดัชถุยาวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 17 

  16.      นาย  ชาตรี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 18 

  17.     นางสาว  เพ็ญนภา สืบเสาะจบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 19 

  18.     นาย   เตาะ        สุขประสพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 20 
 

ผู้ลาประชุม 

  1.      นาย  ถาวร  แก้วม่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 7 

  2.       นาย  ภู่ทรัพย์ ลาภครองธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ที่ 14 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.      นาย  ณัฐพัชร ์ บุญมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  2.      นาง  สุกัญญารัตน์ ศรีวรรณชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  3.      นาง  ขวัญฤทัย ภาสดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  4.      นาย  ชาตรี  ชัยยา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  5.      นาย  สรุศักดิ์  เกลียวเพียร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  6.       นางสาว  คำเอ้ือง แจ่มใส  หัวหน้าสำนักปลัด 

  7.      นางสาว  พัชร ี สายวงษ ์ นักพัฒนาชุมชน 

  8.      นางสาว  ปรีญา รุ่งเรือง  นักทรัพยากรบุคคล 

  9.         นาง  รุ่งระว ี มัทธุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  10.       นาย  มงคล  ในสนธิ์  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  11.       นางสาว  สุนิศา แจ่มใส  นักวิชาการสุขาภิบาล 

  12.       นางสาว  เมทินี อ่อนสุระทุม นักวิชาการสาธารณสุข 
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  13.       นาย  จิรัฐิต ิ พงชะอุ่มดี นิติกร 

  14.       นาย  ศิรชัย  อัปมาต  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  15.       นาย  วัชรพล ด่านวิทยากุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้
จำนวน 18 คน นั่งประจำที่ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญนายวินัย สังสมานันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบักได จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
 

นายวินัย  สังสมานันท์   วันนี้วันอังคาร ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นการนัดประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 

4/2565 ตามท่ีกำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 
15 วัน (16–31 ธันวาคม 2565) ทุกท่านพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาฯ 
ขอเชิญเลขานุการอ่านประกาศต่อที่ประชุมทราบ 

นางสาวปราณี  แหลมทอง  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง นัดประชุมสภา 

เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4/2565 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์
บริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4/2565 เมื่อ
คราวประช ุมสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี           
พศ. 2565 สมัยที่ 1/2565 (สมัยแรก) เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย และกำหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4/2565 จำนวน 15 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ระหว่างวันที่ 16–30 ธันวาคม 
2565) และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 21 และข้อ 22 ประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 
สมัยที่ 4/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
บักได สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4/2565 ในวันอังคาร ที่ 27 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบักได  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   ลงชื่อ นายวินัย  สังสมานันท์  

     ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายวินัย  สังสมานันท์   แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี 1 แจ้งระเบียบวาระการประชุมวันนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที ่ 3/2565 ครั ้งที ่ 2 เมื ่อวันที ่ 15 
สิงหาคม พ.ศ.2565  

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

   4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัต ิงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

   4.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง ขอรับความ
เห็นชอบรับบริจาคที่ดินที่มีผู ้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดสำหรับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 

   4.3 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) สำหรับ
โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ 

   4.4 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง ขอรับความ
เห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพื่อสร้างวัด
บ้านพนมดงรัก 

   4.5 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง พิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเป็นคณะกรรมการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

   4.6 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง ขอความ
เห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื ่องโทรศัพท์เคลื่อนที ่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

   4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบทำทางรอบหนองน้ำหัวอ่าง, ดอน
น้ำตาล เพื่อใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 

   4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภา 

   4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบำราญและข้าราชการส่วนท้องถถ่ินซึ่งถึงแก่ความตาย  

 (นายสุวรัตน์ ตินานพ) 
   ญัตติด่วน 

   1. ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง ขอรับความ
เห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   2. ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื ่อง ขอรับความ
เห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข 
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   วันนี้มีสมาชิกเข้าประชุม 18 ท่าน มีสมาชิกลา 2 ท่าน คือ 1. นาย
ถาวร แก้วม่วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 2. นายภู่ทรัพย์  ลาภครองธรรม สมาชิก 
อบต. หมู่ที่ 14 

   เรื่องที่ 2 ขอให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมวันพ่อหรือกิจกรรมต่างๆ  

   เรื่องที่ 3 คือ แจ้งมีข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 1 ท่าน และข้าราชการ
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ 2 ท่าน ดังนี้ 

    1.นางพัชรี สายวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ย้ายมาจากเทศบาล
ตำบลกันตรวจระมวล  

   2.นายจิรัฐิติ พงชะอุ่มดี นิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการบรรจุใหม่   
    3.นางสาวเมทินี อ่อนสุระทุม นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการบรรจุ

ใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 

นายวินัย  สังสมานันท์   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยที่ผ่านมาหรือไม ่
ประธานสภาฯ ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ได้ส่งรายงานการประชุมก่อนที ่จะประชุมสภาฯ 3 วัน และ

กรรมการไดท้ำการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เชิญครับ 

นางบุญตัน  วงศ์แปลก  ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 29 นางบุญตัน วงศ์แปลก         
สมาชิกสภา เขต 6 ส.อบต.หมุ่ที่ 16 ขอแก้ไขเป็น หมู่ที่ 6  

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส ไม่มีแก้ไขรายงานการประชุม แต่มีข้อสงสัยในหนังสือนัดประชุมสภา 
รองประธานสภาฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 

สมัยที่ 2/2565 และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งในวาระการประชุมให้รับรองเรื่องเดียว คือ
สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งอีกสมัยมาด้วย ให้ตัดออกหรือ
อย่างไรช่วยชี้แจงด้วย 

นางรุ่งระวี มัทธุรี  ขอให้ตัดออก เนื่องจากรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    พ.ศ.2565 สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทางสภาฯ ได้มี

มติรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 
พ.ศ.2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

นายวินัย  สังสมานันท์ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยแก้ไขอีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ผมขอมตใินทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นด้วย    18       เสียง 

 งดออกเสียง  - 
 ไม่เห็นด้วย  - 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รายงานผล
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

นายวินัย  สังสมานันท์  ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1 ญัตตินายก 

ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง รายงานผลตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญผู้บริหารเสนอ
ญัตติ 

นายณัฐพัชร์  บุญมี        ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายก อบต.บักได เรื ่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
   ด้วยกระผม นายณัฐพัชร์  บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได ตาม
อำนาจหน้าที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรียนเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นั้น 

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 
วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ประจำทุกปี  

จ ึงใคร ่ขอเร ียนรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานตามนโยบายในการ
บริหารงานที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

   ผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กล่าวมา ได้
บริหารงานภายใต้ข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ซึ่งมีกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพของสังคมท้องถิ ่นเพื ่อสนองต่อปัญหาความต้องการของพี ่น้อง
ประชาชน ทั้งนี้โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และในด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

   กระผมขอขอบคุณต่อกำลังใจรวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และพ่ีน้องประชาชน รวมทั้ง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบักที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย
ไปสู่ปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม ทำให้เกิดผลดีกับประชาชนในท้องถิ่น และหวัง
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เป็นอย่างยิ่งงว่าในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปในปีหน้านั้น ทุกๆ 
ท่านยังคงร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างสรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ให้เป็น
ตำบลน่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

   (ลงชื่อ) นายณัฐพัชร์  บุญมี 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
 

  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
นายณัฐพัชร์ บุญมี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
1) นโยบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ร่องน้ำ และสวนสาธารณะ ให้มี
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
งบประมาณข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 โครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเขาโต๊ะ หมู่ที่ 19 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

325,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
450 ตารางเมตร 

292,500 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร 

390,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนา  
หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 

325,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยสันติสุข หมู่
ที ่
16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 
500 ตารางเมตร 

325,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบุอำเปาว์ หมู่ที่ 4 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
492 ตารางเมตร 

319,800 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

325,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
760 ตารางเมตร 

494,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอำปึล หมู่ที่ 20 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
310 ตารางเมตร 

205,400 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

390,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
15 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

487,500 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

12 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

487,500 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

13 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 
ขนาด 1.80 X 1.80 X 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง 472,500 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

14 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 
ขนาด 1.80 X 1.80 X 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 323,900 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

15 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแรด หมู่ที่ 
9 
จุดที่ 2 ขนาด 1.80 X 1.80 X 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 

323,900 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

16 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านนาพูน หมู่ที่ 
13 ถึงบ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

108,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

17 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านพนมดงรัก 
หมู่ที่ 18 ถึงบ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร 
ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 

172,800 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

18 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านรุน หมู่ที่ 1 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตรม. 

264,400 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

19 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองแรด หมู่ที่ 9 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตรม. 

195,500 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

20 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตรม. 

242,100 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
งบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 13 โครงการ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง ม.5 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 

494,700 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกอร์ ม.12 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 146 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
730 ตารางเมตร 

481,900 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง ม.15 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตรม. 

407,700 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสันติสุข ม.16 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตรม. 

329,900 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านไทยนิยมหมู่ที่ 17 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø0.60X1.00 
เมตร จำนวน 6 ท่อน 

408,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

6 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18    
(ซอยหน้าวัด) หมู่ที่ 18 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 

329,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดงรัก ม.18 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตรม. 

329,000 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอำปึล ม.20 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
340 ตารางเมตร 

229,200 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

9 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ทอง หมู่
ที่ 7 
ขนาด 1.80X1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง 

323,600 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองแรด หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 
12.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร 

451,100 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

11 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านรุน  
หมู่ที่ 1 ขนาดท่อ คสล. Ø0.40X1.00 เมตร ยาว 250 เมตร 483,200 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 
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12 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านดอน
น้ำตาล  
หมู่ที่ 3 ขนาดท่อ คสล. Ø0.40X1.00 เมตร ยาว 126 เมตร 

251,600 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

13 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ตะแกรง 
ภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ขนาด Ø0.50X0.50 เมตร ยาว 126 
เมตร 

361,400 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

14 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านท่าสว่าง 
หมู่ที่ 2 ขนาดท่อ คสล. Ø0.40X1.00 เมตร ยาว 250 เมตร 483,200 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 
การซ่อมแซมปรับปรุงถนนและสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์อื่นๆ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายทาง บ้านรุน หมู่ที่ 1 – 
บ้านอำปึล หมู่ที่ 6 ด้วยวัสดุกากยางมะตอย 

งบซ่อมแซม  
กองช่าง 

บูรณการร่วม 
ทางหลวง

สุรินทร์ และ 
นพค.55 

2 
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร และถนนเลียบคลองดาด
ชลประทาน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ด้วยวัสดุกากยางมะตอย 

งบซ่อมแซม  
กองช่าง 

บูรณการร่วม 
ทางหลวง

สุรินทร์ และ 
นพค.55 

3 
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนเพ่ือการสัญจรและถนนเพื่อการเกษตร และ
ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลองเพ่ือระบายน้ำป้องกัน
น้ำท่วมขัง ภายในตำบล 

งบซ่อมแซม  
กองช่าง 

พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ ควบคู่อาชีพเกษตร ส่งเสริมการแปรรูป สร้างความม่ันคงด้านอาหารนำไป 
สู่ตลาดการค้าชุมชนและตลาดออนไลน์ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบล  

20,000 ข้อบัญญัติ 

 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย 400,000 ข้อบัญญัติ 

   2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาชน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,682 ราย 14,310,000 ข้อบัญญัติ 
2 เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 560 คนๆ ละ 800 บาท 5,364,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  162,000 ข้อบัญญัติ 
4 โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  
280,000 สปสช. 

    2.4 ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขับเคลื่อน
ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีกายชีวีมีสุขและเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบักได 34,000 ข้อบัญญัติ 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุการป้องกันโรค เพื่อสุขภาพ 
อนามัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
ค่าตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระยะยาว 

120,000 ข้อบัญญัติ 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 ข้อบัญญัติ 

3 
จัดตั้ง ศูนย์พักคอย (CI) โรงเรียนบ้านรุน ป้องกันโรคไวรัส
โควิด-19 

211,000 ข้อบัญญัติ 

   2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  853,005 สปสช. 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและศาสนา 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่สถานศึกษาทุกรดับในตำบลบักได 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 ข้อบัญญัติ 

2 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตตำบลบักได จำนวน 6 ศูนย์  

2,073,500 
 

ข้อบัญญัติ 
 

3 

ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ และ
เด็กนักเรียน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์(สพป.) เขต 3 สุรินทร์ จำนวน 5 แห่ง 

2,943,200 ข้อบัญญัติ 

4 
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ (สพป.) เขต 3 จำนวน 5 แห่ง 

5,359,200 ข้อบัญญัติ 
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   3.2 ส่งเสริม ศูนย์ฝึกด้านการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้
ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีลานกิจกรรมของชุมชน  

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1  กิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ  5,000 บูรณาการร่วมกับ

อำเภอพนมดงรัก 

 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การถ่ายทอด และจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
เผยแพร่ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1  พิธีฉลองตราตั้ง วัดนิเวศน์วัฒนาราม ณ วัดโคกสูง ม.8 ไม่ใช้งบประมาณ   บูรณาการร่วมกับ

วัดนิเวศน์วัฒนา
รามและประชาชน 

2  โครงการวิจัยและแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยำ 

ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร ์

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ส่งเสริมจัดการอนุรักษ์ บำบัดฟื้นฟู เฝ้าระวัง ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
กิจกรรม “จิตอาสาทำความดี รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ” ณ สระน้ำบ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ในวันพุธ ที่
11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

15,000 ข้อบัญญัติ 

2 
โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ณ 
สระปันโร บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2565 

15,000 ข้อบัญญัติ 

3 
โครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และ
ป้องกันไฟป่า ณ สวนป่าบ้านหนองตาเลิบ หมู่ที่ 14 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าฯ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 4.2 รักษาความสะอาดของถนนและที่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลโดย
ชุมชน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
(ร่วมกับ ส่วนราชการ ประชาชน ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัด
กิ่งไม้ ศูนย์ราชการ อ.พนมดงรัก 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บูรณาการกับส่วน
ราชการอำเภอ
พนมดงรักและ

ประชาชน 
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5. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม     
    5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุให้เป็นชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
โครงการรณรงค์ป้องกันเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  

50,000 ข้อบัญญัติ 

 
    5.2 บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน และส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับของอาสาสมัคร  
กู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสา 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1  โครงการฝึกอบรม อปพร. จัดตั้งใหม่   255,770 ข้อบัญญัติ  
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  99,400 ข้อบัญญัติ 

5.3 ส่งเสริมและจัดการระบบผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ และท่ีดิน
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน ในพ้ืนที่ตำบลบักได 
อาทิ ตรวจพื้นที่ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ
ประชาชน  

100,000 ข้อบัญญัติ 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
    6.1 พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำให้
มุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ตามมาตรฐานใน
การประเมินการปฏิบัติงาน 
     6.2 พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชน จัดให้มีอาคารสถานที่ เครื่องมือที่เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทันต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
    6.3 บริหารงานแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ขององค์กรเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
    6.4 การบริการประชาชน มุ่งเน้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบการทำงานที่
เป็นดิจิตอลเข้ามาประยุกต์ใช้ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  30,000 ข้อบัญญัติ 
2 อบรมผู้บริหาร สมาชิก ที่ โรงแรมทองธารินทร์  100,000 ข้อบัญญัติ 

3 
นำระบบ ทราฟฟ่ี ฟอง ดูว์ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนทางออนไลน์ 

ไม่มีงบประมาณ - 

4 
บริการและช่วยเหลือ รถดับเพลิง-บรรทุกน้ำ รถกู้ชีพ 
ต.บักได ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

300,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

5 
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างเหมาบริการ 

ไม่มีงบประมาณ - 

7. นโยบายด้านบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรชุมชน 
    7.1 สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรภาค
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนในหมู่บ้านให้เป็นชุมชนเข้มแข็งมีความ 
สามารถในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง 
    7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
    7.3 ประสานงานและให้ความมือในการปฏิบัติหน้าที่กับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานรัฐ
หรือภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาชน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
ได้รับความเดือดร้อน ม.5, ม.14, ม.16, ม.17 และ ม.19 

19,500 

บูรณาการร่วม 
เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าฯ, มูลนิธิ 
NWA 

2 
  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพนมดงรัก  ไม่ใช้

งบประมาณ 
อ.พนมดงรัก และ
ส่วนราชการอ่ืนๆ 

3 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาขบวนการจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

34,530 
บูรณาการร่วม

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
4  คำสั่งศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุก

ช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง อำเภอ 
(ศจพ.อ.) มีการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 113 ราย 

 79,100  
 

ข้อบัญญัติ  

 

นายวินัย  สังสมานันท์ นายกฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาไว้ 
ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเชิญครับ 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส จากที่ได้รับฟังรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคก์าร 
รองประธานสภาฯ บริหารส่วนตำบลบักได เห็นได้ว่าคณะผู ้บริหารและพนักงานส่วนราชการ      

ทุกท่านได้ทำหน้าที่ได้ดี และผลงานก็ออกมาดีมาก ดิฉันได้ลงพื้นที่กับท่านนายก
สัมผัสได้ว่าท่านมีใจพัฒนาตำบลบักไดจริงๆ ทั้งความใส่ใจและห่วงใยประชาชน  

ในห้วง 1 ปีถือได้ว่าเป็นสุดยอดผู ้นำสามารถดำเนินการได้รวดเร็วทันห้วง
ระยะเวลา ถึงแม้ยังเหลืออีก 3 โครงการซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
ทันท่วงทีทันใจ และขอชมเชยพนักงานจ้างเหมาที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก ็ออกพื ้นที่ปฏิบัต ิงาน เพราะผู ้บร ิหารใส่ใจผลการ
ดำเนินงานมีความชัดเจน และครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
ปกติหรืองบนอกก็พยายามดึงงบประมาณมาพัฒนาในห้วง 1 ปี  

   ขอชมเชยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีในตำบลบักไดของเรา   

   ระบบไฟโซล่าเซลล์ เป็นเรื่องที่สมาชิกทุกคนต้องการ 
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   การซ่อมแซมปรับปรุงที ่พักอาศัยให้แก่ผู ้สูงอายุผู้ยากไร้ มีความ
ทุลักทุเลเรื่องการของบประมาณในกลุ่มเปราะบาง และการดำเนินการสร้างมี
ปัญหาทางกองช่างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
มีราคาสูงขึ้นและการประมาณราคาออกแบบบ้านใหญ่ไปหรือไม่ เจ้าของบ้าน
ไม่ได้ต้องการบ้านที่ใหญ่โต แต่อยากได้ค่าวัสดุที่ เพียงพอกับงบประมาณ บาง
บ้านได้หลอดไฟไม่ครบ บางบ้านในแบบมีหน้าต่าง 2 ช่อง แต่สร้างจริงได้แค่ 1 
ช่อง วัสดุอุปกรณ์ไม่ครอบคลุมบางอย่างเป็นวัสดุที่ไม่ต้องการใช้ บางหลังขาด
บล็อก 200 ก้อน บางหลังไม่มีปูนฉาบ   

   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ที ่ผ่านมาหลายๆ ปี เหมือนเป็นการ
ละลายงบประมาณ ขอชมเชยคณะผู้บริหารที่ใส่ใจและสนับสนุนทางกองทุนเป็น
อย่างดี ดิฉันได้ออกร่วมกิจกรรมหลายๆ หมู่บ้านมีการปฏิบัติจริงทำจริงรายงาน
จริง มีการใช้เม็ดเงินคุ้มค่าที่สุดในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกันโรคโควิด-19 หรือการป้องกันไข้เลือดออก และมีความประทับใจคุณ
หมอเพ็ญพรรณที่จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุเป็นประโยชน์กับชุมชน 

   เรื ่องสุดท้าย การดูแลปลูกป่าบ้านอุโลกรู้สึกน้อยเนี้อต่ำใจกับทาง
ท้องที่ เราเอาโครงการไปปลูกรอบสระน้ำ แต่มีการแอบตัดทิ้งหรือถอนทิ้งไม่มี
การดูแล 

นางสาวปราณี  แหลมทอง ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม อปพร.จัดตั้งใหม่ ด้วยดิฉัน 
เลขานุการสภาฯ เป็นสมาชิกใหม่ที ่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความสับสนในการออกคำสั่ง        

ไม่ทราบว่านายกฯ เป็นคนออกคำสั่งหรือไม่ วันที่ เวลา สถานที่ ไม่ชัดเจนมี
ความซ้ำซ้อน เพราะมีเด็กนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ทำให้ที่พักและ
ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อการรับรอง น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอเช่นกัน จึงอยาก
ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นออกคำสั่งประสานงานไม่ชัดเจนหรืออย่างไร เกิดความไม่
ประทับใจ ถ้ามีการจัดอบรมคราวหน้าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

นายชาตรี  รุ่งเรือง   รู้สึกปลาบปลื้มใจผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกที่ได้แถลงไว้ 
ส.อบต. เขต 18 ซึ่งมีมากมายท่านได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านท่านทุ่มเทกับงานมากจริงๆ แต่ยังมีบาง

หมู่บ้านบางโครงการที่อาจดูแลไม่ท่ัวถึง ต่อไปในระยะเวลาที่เหลือสามปี ก็ขอให้
ท่านพิจารณาดูแลให้สม่ำเสมอทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้วย  

    เรื ่องการสร้างบ้านผู ้ยากไร้ หมู ่ที ่ 18 ได้ดำเนินการสร้างเสร็จไป
เรียบร้อยแล้ว การจัดการก็ให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านดูแลและผมได้ช่วยดูแล
ประสานงาน งบประมาณที่ไม่เพียงพอกระเบื้องที่ขาดก็ขอจาก อบต. ส่วนไม้
และเสาไดข้อรับบริจาคจากชาวบ้านบ้าง จากหลวงพ่อบ้าง     

นายณัฐพัชร์  บุญมี ผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำชื่นชมการทำงานของทีมบริหาร 
นายก อบต. บักได และพนักงานราชการทุกคน นี่เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเราในปีต่อไป  

     เรื่องบ้านผู้ยากไร้ ยอมรับว่ามีขาดตกบกพร่องจริงในการประมาณ
ราคา ซ่ึงในส่วนของกองช่างก็มีผู้อำนวยการกอง นายช่างผู้ช่วยช่างผู้รับผิดชอบ
โดยตรงอยู่แล้ว แต่ด้วยผมและรองปลัดฯ มีภารกิจหลายๆ ด้านมากไม่มีเวลา
ตรวจสอบรายละเอียด ยอมรับในข้อบกพร่องนี้ ซึ ่งจะหาทางแก้ไขเรื ่องการ
ประมาณราคาให้ถูกต้องต่อไป 
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    จากปัญหาที่ท่านสิริกรได้นำเรียน อยากให้เข้าใจเดิมได้งบประมาณ
จาก อบจ.สุรินทร์ หลังละ 100,00 บาท มายุคนี้งบประมาณลดลงเหลือหลัง
ละ 70,000 บาท ในยุคที่น้ำมันแพงขึ้น วัสดุอุปกรณ์เหล็กปูนมีราคาแพงขึ้นแต่
งบประมาณลดลงทำให้กระทบการประมาณราคา แต่ในความไม่ละเอียดในการ
ประมาณราคาผมยอมรับจะพยายามหาทางแก้ไข  

    เรื่องถนนเรื่องอื่นๆ กองช่างจะมีปัญหาการประมาณราคาพอสมควร 
ต่อไปทาง อบต.บักได จะรอบคอบการประมาณราคาโครงการต่างๆ ให้มากกว่า
นี้ เช่นงบก่อสร้างถนนที่ของบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ถนนเส้นหนึ่งควรขอ  
ไมเ่กิน 10 ล้านบาทจะขอมากกว่านั้นก็ได้แต่ อบต.ต้องออกเงินสมทบอีก 10%    
ที่ผ่านมาเราทำถนนเส้นหนึ่งงบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท เป็นถนนล้วน ๆ แต่ใน
ถนนเส้นหนึ่งไม่ได้มีแค่ถนนอย่างเดียว มีสัญญาณเตือน กระจกโค้ง ทางม้าลาย 
ทุกอย่างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำถนนเข้าไปด้วย แม้กระทั่งร่อง
ระบายน้ำ ผมให้กลับไปแก้ใหม่ ได้งบประมาณใหม่เป็น 8.9 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้
เกิน 10 ล้านบาท ต่อไปจะเน้นกำชับในการประมาณราคา ผมและคณะ
ผู้บริหาร รองปลัดฯ จะเข้มงวดมากขึ้น ที่ผ่านมามีข้อบกพร่อมงผิดพลาดก็ขอ
อภัยแต่เราจะร่วมด้วยช่วยกันหาทางออกต่อไป  

    ส่วนปัญหาการจัดอบรม อปพร. เราต้องทำตามคำสั่งที่ได้กำหนดวัน
เวลาไว้แล้วเพราะเราจัดและดำเนินโครงการตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ถ้ากลับก่อน
กำหนดก็เป็นการผิดระเบียบ เพราะโครงการต้องเสนอถึงผู้ว่า ถ้าเกิดมีปัญหา
ขึ้นมาเราไม่สามารถชี้แจงได้ ส่วนเรื่องความทับซ้อนเราไม่สามารถควบคุมได้
เป็นเรื ่องอยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ผมจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขี้นให้งาน
ป้องกันฯ ผู้จัดโครงการและสถานที่จัดได้รับทราบ ปีหน้าเราจะไม่อบรมจัดตั้ง
ใหม่แล้ว แต่จะเป็นการอบรมทบทวนแทน จะไม่เข้าไปจัดที่จังหวัดแต่จะจัดเอง
ที่นี่เพื่อไม่ต้องเดินทางและผมสามารถไปร่วมโครงการได้ด้วยเรามีจุดอบรมที่
ค่ายทหารโคกประ มีอาคารมีห้องน้ำสนามยิงปืนมีพร้อมทุกอย่างสามารถขอ
อนุญาตจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมได้เลยอบรมคราวต่อไปอาจจะมีการใช้อาวุธหัดยิง
ปืนด้วย เหลือแต่ในวาระต่อไปขอมติให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อนุมัตใิห้สำหรับโครงการจัดอบรมทบทวน อปพร.ในปีหน้า  

    งานสปสช. ขอบคุณท่านสิริกร ตอนแรกที่เข้ามาผมเหนื่อยมากต้องใช้
พลังทำงานเป็นอย่างมาก แต่ได้หัวหน้าสุนิสาและหัวหน้าเมทินีและทีมงาน
สาธารณสุขได้จัดเตรียมเอกสารได้พร้อมมากขอชื่นชม ในปี 2566 เชื่อมั่นว่า
งาน สปสช.จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในห้วงเวลาอาจไม่ต้องขอขยาย 

    ส่วนเรื่องปัญหาท้องที่เราไม่อาจไปก้าวล่วง แต่ก็อยากให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่บ้านของท่านสิริกร ซ่ึงท้องถิ่นเราและสมาชิก อบต.เราพร้อม
ทีจ่ะเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน  

    บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 18 ของท่านชาตรีมีความก้าวหน้ามากขอชื่นชม
และสามารถดำเนินการส่งมอบได้ในเร็วๆ นี้ เป็นแบบอย่างที่ ดีทั้งที่งบประมาณ
น้อยมาก แค่ 40,000 บาท เป็นงบจาก พม. แต่เสร็จก่อนเขา 

    ขอขอบคุณการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดที่
ช ่วยเหล ือจนสามารถทำให ้ผมสามารถดำเน ิน ได ้สำเร ็จ เก ือบ 90% 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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นายวินัย สังสมานันท์   ผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการอบรม อปพร. สมัยนี้มีความสะดวก 

ประธานสภาฯ เรื ่องสถานที่ฝึกห้องน้ำ บักไดรุ่นแรกมีผม ท่านสิริกร ท่านรองสุกัญญารัตน์ 
เหมือนเขาตั้งใจฝึกความอดทน สถานที่ฝึกอบรมคือที่นายกไปรับเหรียญเชิดชู
เกียรติ มีการฝึกใกล้ห้องน้ำเหมือนตั้งใจให้เต็มเหม็นมาก ที่นอนต้องกางเต๊นท์
นอนเวลาฝนตกน้ำไหลเข้าที่นอน กินข้าวกับถาดหลุมเด็กเล็กและต้องล้างเอง 
ไข่ 1 ใบ ส้ม 1 ลูกกินเสร็จพนมมือท่องไม่กินทิ้งไม่กินขว้าง 

นายชัยมงคล  ใจสนธิ์ การจัดโครงการฝึกอบรม อปพร.จัดตั้งใหม่ท่ีมีปัญหา ขอชี้แจงเราได ้
นักป้องกันและบรรเทาฯ ตั้งงบประมาณไว้เพียงพอสำหรับการจัดโครงการแล้ว แต่เมื่อถึงวันจริงมีเพิ่มค่า

วิทยากรค่าสถานที่จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ช่วงที่จัดอบรมมีปัญหา
น้ำท่วม ปภ.จังหวัดได้ไปช่วยทางท่าตูมไม่ค่อยมีวิทยากรว่างและเราต้องเตรียม
รับเสด็จพระเทพฯ จึงได้ตกลงกันระหว่างอบต.กับ ปภ.จังหวัดให้มีการปรับอัด
หลักสูตรให้ได้ 4 วัน แต่ตามหลักสูตรกำหนดไว้ 5 วัน แต่มีข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบ อบต. ถ้าทำแบบนั้นเหมือนเป็นการทุจริต เรื่องห้องน้ำสถานที่ไม่
สามารถควบคุมได้เพราะมอบหมายให้ทาง ปภ.จังหวัดได้จัดการเรื่องนี้ ผมมี
หน้าที่เบิกจ่ายและพาคนไปอบรม ถ้าทำให้หลายๆ คนเกิดการเข้าใจผิดในการ
จัดอบรมครัง้นี้ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอชี้แจงเท่านี ้

  4.2 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอรับบริจาคที่ดินที่มีผู้อุทิศให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบักได สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 

นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.2 ญัตติเรื่อง ขอรับ 
ประธานสภาฯ ความเห็นชอบรับบริจาคที่ดินที่มีผู ้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่
ที่ 3 ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายชาตรี  ชัยยา  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  
 เลขานุการนายกฯ   เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบรับบริจาคที่ดินที ่มีผู ้อุทิศให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลบักได สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 

    เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  

    ด้วย นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีความ
ประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความเห็นชอบรับ
บริจาคที่ดินที่มีผู้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเพื่อให้การใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

 หลักการ 

   แนวทางปฏิบัติกรณีที่มีผู้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือจะให้ทาง
ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีอุทิศที่ดินให้แก่
ทางราชการโดยไม่ปรากฎหลักฐานอ้างอิงนั้น มักจะเกิดปัญหาเมื่อมีข้อ โต้แย้ง
อยู่เสมอๆ ว่าแท้จริงแล้วมีการอุทิศกันจริงหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการให้มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในกรณีที่ทางราชการขอให้
ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน หรือกรณี
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ราษฎรที่แสดงความประสงค ์จะอ ุท ิศท ี ่ด ินเป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
ที ่ มท 0๗๒3/ว ๒๒๕๑ ลงวันที ่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติ การอุทิศที่ดินมีได้ 2 กรณี คือ 

    ๑. กรณีอุทิศให้ทั้งแปลงหรือบางส่วนเพื่อใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ขอแนะนำให้ใช้แบบหนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทาง
ราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยในหนังสือมีเงื่อนไขว่าเมื่อได้ลงนามเพ่ืออุทิศท่ีดินหรือยินยอมให้ทาง
ราชการเข้าไปดำเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วที่ดินจะตกเป็นของทาง
ราชการทันที แม้จะยังไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

2. กรณีอุทิศให้ทั ้งแปลง หรือบางส่วน เพื ่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
นอกจากข้อ ๑ ขอแนะนำให้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ อบต.ถือ
เป็นการให้ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับกรณีนี้ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

       ๑) ให้เจ้าของที่ดินทำหนังสือถึง อบต. แสดงความประสงค์จะยก
ที่ดินบางส่วนให้ อบต. 

         ๒) ให้นำเข้าสู่สภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

                                                  ๓) ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดิน ในการรังวัดแบ่งแยก
ที่ดินในนามเดิม โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ตกลงกันเองจ่ายใครจะเป็นผู้ชำระ แต่ 
อบต.ควรออกให้ทั้งหมด 

       ๔) เมื่อรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบ่งแยกให้แก่ อบต. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ชำระค่าพยาน 20 บาทเท่านั ้น อบต.ก็เป็นเจ้าของที ่ดินแปลงดังกล่าวโดย
ถูกต้องและสมบูรณ ์

  กรณียกให้ทั้งแปลง มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑) หนังสือรับรองผลการเลือกตั้งของนายก อบต. เพื่อยืนยันว่าเป็น
นายก อบต. 

   ๒) รายงานการประชุมสภา อบต.ที่มีมติ รับการให้ที่ดิน 

๓) หนังสือมอบอำนาจทั้งผู้ให้ (เจ้าของที่ดิน) และผู้รับ (นายก อบต) 
(ถ้ามี) 

  ๔) หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ให้ (เจ้าของที่ดิน) (ถ้ามี) 
     

    เหตุผล 

   ด้วยมีผู้อุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑0๒ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยว่า ๔๐๘ ตารางเมตร 

  จำนวน ๔ ราย ดังนี้ 
    ๑) นางสาวเกศรินทร์ อันทะลัย อยู่บ้านเลขท่ี ๔๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบักได 

โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๘ เล่ม ๘ ระวางที่ดิน ๕๖๓๗ I ๑๖๙๔-๑๕ เลขที่ดิน ๒๔ 
หน้าสำรวจ ๕๙๐ จำนวน 52 ตารางวา 



[18] 

    ๒) นางดวงจันทร์ สีเขียว อยู่บ้านเลขที่ ๑๒0 หมู่ที ่ ๓ ตำบลบักได 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๗ เล่มที่ ๓๗ ระหวางที่ดิน ๕๖๓๗ I ๑๖๙๔-๑๖ เลขที่ดิน 
๖๕ หน้าสำรวจ ๒๗๕๖ จำนวน 17.90 ตารางวา 

   ๓) นางนารี อันทะลัย อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบักได โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๓๖๘๘ เล่ม ๓๗ ระวาง ที่ดิน ๕๖๓๗ I ๑๖๙๔-๑๖ เลขที่ดิน ๖๖ 
หน้าสำรวจ ๒๗๕๗ จำนวน 19 ตารางวา 

    ๔) นางคำไขย์ ปัตตายะโส อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที ่ ๓ ตำบลบักได 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๙ เล่ม ๘ ระวางที่ดิน ๕๖๓๗ I ๑๖๙๔-๑๕,๑๕ เลขที่ดิน ๕ 
หน้าสำรวจ ๕9๑ จำนวน 15.70 ตารางวา 

   ดังนั้น ผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับบริจาคที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบักได เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 จากราษฎรจำนวน 
๔ ราย ดังกล่าว 

    จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

   ลงชื่อ  นายณัฐพัชร์  บุญมี 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายวินัย  สังสมานันท์   ท่านสมาชิกทุกท่าน ทาง อบต.จะทำโครงการต่างๆ ถ้าถนนเส้นใดยัง 
ประธานสภาฯ ไม่เป็นที่สาธารณะประโยชร์ อบต.ไม่สามารถทำได้ถ้ามีการร้องเรียนภายหลัง 

อบต.มีความผิด ฉะนั้นจึงต้องผ่านมติสภา ญัตตินี้เป็นโครงการของหมู่ 3 บ้าน
ดอนน้ำตาล มีหลักฐานการอุทิศที่ดินมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้าน หลักฐานโฉนดที่ดิน ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ส่งให้แล้ว มีท่านใด
สงสัยหรือไม่เชิญครับ    

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส ถ้าหากมีท่านใดจะบริจาคท่ีดินให้ทาง อบต. ทำท่ีสาธารณะ ต้องทำ 
รองประธานสภาฯ หนังสือแจ้งความประสงค์อุทิศทรัพย์สินก่อน ดิฉันเคยมีประสบการณ์ประสบ

ปัญหามาแล้วถนน 1 เส้น ได้เอาหนังสือยินยอมที่ข้างเคียงไปให้เซ็นเขาไม่ยอม
เซ็นให้ เมื่อผู้รับจ้างลงงานและไถตอยูคาออกจึงถูกร้องเรียนต้องชดใช้เงินให้
เจ้าของที่ข้างเคียง จึงนำเรียนสมาชิกทุกท่านถ้าจะทำถนนหรือโครงการต่าง ๆ 
ให้ทำหนังสือเซ็นยินยอมที่ข้างเคียงให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียน
ตามมา บางที่เคลียได้บางที่ไม่ได้ ขอได้ที่ อบต.จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังใน
เรื่องข้อร้องเรียน ญัตติที่ทางเจ้าหน้าที่เสนอมา เป็นตัวอย่างญัตติที่ดีมาก เพ่ือ
สมาชิกจะได้มึความรู้ 

นายชาตรี  รุ่งเรือง อยากทราบว่าถนนเส้นที่ได้รับบริจาคมาจากผู้อุทิศให้นี้อยู่ในหมู่บ้าน  
ส.อบต. เขต 18 หรืออยู่นอกหมู่บ้าน หรือเป็นถนนตัดใหม่ เมื่อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ

จากสภา สภาต้องทราบความชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร จะได้ไม่เกิดปัญหารุก
ล้ำร้องเรียนตามมา ที่ดินสาธารณะประโยชน์นี้รับบริจาคมาท่านละสามงานใช่
หรือไม ่ขอให้สมาชิกพิจารณาให้ดีครับ 

นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส   อยากให้สมาชิก เจ้าของพ้ืนที่ได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมา เพ่ือให้ 
รองประธานสภาฯ สภาได้รับรู้รับทราบร่วมกันก่อนลงมติครั้งนี้ 
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นายสมศักดิ์  รูปทอง ถนนที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตนั้น เป็นถนนตัดใหม่ใน 
ส.อบต. เขต 3 หมู่บ้าน อยู่ซอยบ้านนายแสง อันทะลัย ตอนนี้ยังเป็นทางดินอยู่ พอถึงหน้าฝน

ลำบากทางเละมาก และอีกอย่างด้านหน้ามีปัญหาทะเลาะกันออกไม่ได้ เจ้าของ
ที่จ ึงให้ผมประสานขอให้ อบต.ทำทางให้ ทาง อบต.จึงให้ทำหนังสืออุทิศ
ทรัพย์สิน/ที่ดินเจ้าของที่ก็ยินยอมจึงได้ส่งเอกสารเพ่ือให้สภาพิจารณา 

นายณัฐพัชร์  บุญมี ขอเพ่ิมเติมท่านสมศักดิ์ รูปทอง โครงการนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริม 
นายก อบต.บักได เหล็กบ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร 

หรือมีพื ้นที ่ไม่น้อยว่า 408 ตารางเมตร ซึ ่งมีผู ้อุทิศจำนวน 4 ราย ก่อน
ดำเนินการจะให้กองช่างลงไปเช็คพิกัด  ว ัดระยะพื ้นที ่ เพื ่อที ่จะแจ้งกับ
คณะกรรมการตรวจงาน คณะกรรมการที่จะลงไปดำเนินงานให้ถูกต้องชัดเจน
ที่สุด เบื้องต้นขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อน ซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติต้องมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 408 ตารางเมตร ทางเราจะ
ดำเนินการให้ถ ูกต้องและส่งให้คณะกรรมการตรวจงาน คณะกรรมการ
ดำเนินการ และสภารับทราบต่อไป   

นายวินัย  สังสมานันท์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะข้อคิดเห็น ถ้าไม่มีผมจะขอมิติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับบริจาคที่ดินที่มีผู้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนตำบล  

บักได สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน
น้ำตาล หมู่ที่ 3 จากราษฎร 4 คน กรุณายกมือขึ้น  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ        18     เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - 
- งดออกเสียง    - 

 

    4.3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) สำหรับโครงการก่อสร้าง 8 โครงการ  

นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.3 ญัตติ เรื่อง  
ประธานสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

(สปก.) สำหรับโครงการก่อสร้าง 8 โครงการ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายณัฐพัชร์  บุญมี    ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
นายก อบต. บักได เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน (สปก.) สำหรับโครงการก่อสร้าง 8 โครงการ 
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
ด้วยกระผม นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

มีความประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า

ด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขต
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ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 กำหนดให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) กำหนดแบบและขั้นตอนแนวทาง การปฏิบัติในการพิจารณาคำขอ
อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

การขออนุญาตกิจการที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
กิจการใดหากมีกฎหมายระบุว่า ต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอื่นจะต้อง
มีความเห็นของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย โดยให้ที่ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่นมีมติ
ตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
2) ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 
3) ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน 
4) ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้

ชีวิตประจำวัน 
เหตุผล 

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้มีการเข้าทำประโยชนใ์น
เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ที่ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว ดังนี้ 

1) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรตำบลบักได 
(นายสุวิทย์ อยู่สุข) บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16   

2) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรตำบลบักได 
(นายลับ ยิ่งเชิดสุข) บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16   

3) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรตำบลบักได  
(นางสมควร ศรีจันทร์) บ้านไทยสันติสุข หมู่ที่ 16   

4) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรตำบลบักได 
(นายสิทธิ์ วงษ์ตาแสง) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 17 

   5) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ถึงบ้านไทย
สันติสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

   6)  โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านอำปึล หมู่ที่ 20 ถึงบ้านพนม
ดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

   7) โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่ 
17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

   8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพนมดงรัก 
หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
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   ดังนั้น กระผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
บักได จึงเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บักไดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์    
ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

  (ลงชื่อ) นายณัฐพัชร์  บุญมี  
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายวินัย สังสมานันท์ ท่านนายกได้เสนอญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ 
ประธานสภาฯ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก) สำหรับโครงการก่อสร้าง 

โครงการเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ     
เชิญครับ 

นางรุ่งระวี มัทธุรี   ขอแก้ไขเอกสารญัตติ 4.3 ข้อ 6.เดิมโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ถึงบ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์  

   แก้ไขใหม่ เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
  คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านอำปึล หมู่ที่ 

20 ถึงบ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

นายณัฐพัชร์ บุญมี   4 โครงการแรกจะเป็นโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 
นายก อบต.บักได โครงการที่ได้ของบประมาณเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำของสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลน  รายละเอียดตามเอกสาร ที่
แนบมา ส่วนการก่อสร้างถนนจะทำให้เป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยท่อ
ระบายน้ำและไฟฟ้าตามไหล่ทาง ซึ่งจะได้ป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันอุทกภัย
อีกด้วย  

นายวินัย  สังสมานันท์ มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ ญัตติ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก) สำหรับโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ กรุณา
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   18   เสียง 

  ไม่เห็นชอบ    -   
  งดออกเสียง - 
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                                  ญัตติที่ 4.4 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชย์ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน (สปก.) (วันบ้านพนมดงรัก) 

นายวินัย สังสมานันท์   ระเบียบวาระที ่  4 ข ้อ 4.4 ญัตต ิ เร ื ่อง ขอร ับความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) (วันบ้านพนมดงรัก)
      ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายณัฐพัชร์ บุญมี   ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายก อบต.บักได  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน (สปก.) (วัดบ้านพนมดงรัก) 

   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดทุกท่าน 

    ด้วยกระผม นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
มีความประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพ่ือ
ก่อตั้งวัดบ้านพนมดงรัก 

      หลักการ 

    ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วย
การมอบหมายให้เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณา
อนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. 2536 กำหนดให้สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม (สปก.) 
กำหนดแบบและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้
ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

    การขออนุญาตกิจการที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ ่นว่าไม่มีผกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ทั ้งนี้ 
กิจการใดหากมีกฎหมายระบุว่า ต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอื่นจะต้อง
มีความเห็นของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย โดยให้ที่ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่นมีมติ
ตรวจสอบและรับรองว่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    1) ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 

    2) ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 

    3) ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน 

    4) ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้
ชีวิตประจำวัน 

      เหตุผล 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้รับแจ้งจากนายศิริมงคล วงศ์
แปลก ผู้ใหญ่บ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ แจ้งว่าได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวัดบ้านพนมดงรัก
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อสำนักพระพุทธศาสนา และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 38 เสียง เห็นชอบและ
รับรองว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.ที่มีผู้ครอบครองมอบให้เพื่อสร้างวัดบ้าน
พนมดงรัก ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน 
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.
2560 สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น 
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    ดังนั้น กระผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
บักได จึงเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (สปก.) เพื่อสร้างวัดบ้านพนมดงรักต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

       (ลงชื่อ)  นายณัฐพัชร์ บุญมี 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
 

นายวินัย สังสมานันท์   เดิมทวีัดบ้านพนมดงรักได้ขอมติสภาเพ่ือสร้างวัดในเขต สปก. เมื่อสมัย 

ประธานสภาฯ  ที่แล้ว พ.ศ.2560 สภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 38 เสียง ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้ยื่น
เรื ่องไปที ่สำนักพระพุทธศาสนาและ สปก. ปรากฏมีขาดตกบกพร่องบาง
ประการจึงได้ย ื ่นมาใหม่ ว ันนี้ ผ ู ้ใหญ่บ้านติดภารกิจไม่สามารถมาชี ้แจง
รายละเอียดได ้จึงขอให้ท่านชาตรี รุ่งเรือง เจ้าของพ้ืนที่ได้ชี้แจง ขอเชิญครับ  

นายชาตรี รุ่งเรื่อง   การขออนุญาตสร้างวัดบ้านพนมดงรักผมเข้าใจว่าได้ดำเนินการเสร็จ 

ส.อบต. ม.18 เร ียบร้อยไปแล้วด้วยเวลาล่วงเลยมาหลายปี เพราะทางผู ้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ดำเนินการผมไม่ทราบรายละเอียดมากนัก เกรงว่าจะตอบไม่ตรงประเด็น ขอ
อนุญาตไม่ตอบชี้แจง     

นายวินัย สังสมานันท์   ท่านสมาชิกได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่แนบมาให้แล้ว ถ้ามีประเด็น 

ประธานสภาฯ สงสัยจะสอบถาม เชิญครับ 

นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร   เรื่องเดิมทางผู้ใหญ่บ้านได้ยื่นเรื่องมา เนื่องจากเป็นที่ สปก. แต่ด้วย 

รองปลัด อบต. เนื้อความไม่ถูกต้องให้เพิ่มข้อความตามที่สำนักพุทธแจ้งมาว่า การขออนุญาต
โดยทั่วไปต้องมีความเห็นของผู้ปกครองท้องที่ แต่หากเป้นกิจการที่เห็นว่า
อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นขอบจากชุมชนท้องถิ่นว่า
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจการใดหากมีกฎหมายระบุว่า ต้องผ่าน
การพิจารณาของหน่วยงานอื่นจะต้องมีความเห็นของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย 

   กรณีเรื ่องผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม สำหรับกิจการที ่อยู ่ในอำนาจ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความยินยอมน หรือ คปก. โดยให้ที่
ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่นมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   1) ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิต เช่น เสียงดัง
รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน พระตีระฆังสวดมนต์เสียงดังตอนตีห้าหรือเสียง
จากมัสยิด เป็นต้น 

   2) ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย ทำให้ดินแห้งเสีย
หรือไม ่

   3) ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน  
   4) ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้

ชีวิตประจำวันหรือไม ่

   จึงขอให้สภาลงมติรับรองว่าในการสร้างวัดบ้านพนมดงรักนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้านแต่อย่างใด 
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นายชาตรี รุ่งเรือง  เกี่ยวกับการจัดสร้างวัดบ้านพนมดงรักนั้น พูดถึงว่ามีผลกระทบต่อ 

สมาชิก อบต. ม. 18 สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าวหรือไม่ ผมขอยืนยืนว่าไม่มีผลกระทบเพราะวัด
อยู่ด้านนอกห่างจากหมู่บ้าน 

นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส  สำหรับญัตตินี้เป็นการขอรับความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้า 

รองประธานสภาฯ  ทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ซึ่งพวกเราไม่ได้รู้กฎหมายของ สปก.
มากเท่าไหร่ รู้แค่ว่าที่ดินของเราที่เป็น สปก.จะตกเป็นของทายาทเท่านั้น ส่วน
ในเรื่องการอุทิศที่ สปก. หรือการสร้างวัด เราจะพิจารณาแค่ว่าจะมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ข้อหรือไม่ ซึ่งสมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ข้อนี้แน่นอน ซึ่งสภาเราจะพิจารณาเห็นชอบแค่ 
4 ข้อนี้ ส่วนในเรื่องกฎหมายอื่นเก่ียวกับ สปก.ขอไม่ละลาบละล้วง 

   ด้วยชุมชนเราเป็นศาสนาพุทธต้องใช้วัดร่วมกัน มีวัด มีบ้าน มีโรงเรียน
สถานที่สร้างวัดบ้านพนมดงรัก เคยพานักเรียนผู้สูงอายุสัญจรมาแล้ว บริเวณที่
สร้างวัดเป็นทุ่งนา มีศาลาวัดติดบ้านเรือนชาวบ้านละแวกนั้นบ้าง ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปด้านนอกทิศตะวันออกหมู่บ้านซึ่งไม่ได้มีผลกระทบที้ 4 ข้อนี้ สภาก็มี
หน้าที่ให้ความเห็นชอบญัตติต่างๆ การจะเห็นชอบหรือไม่ก็อยู่ที ่ทุกท่านจะ
พิจารณา 

 

 

นายวินัย สังสมานันท์  ที่จริงแล้วผู้ใหญ่บ้านพนมดงรัก ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว 

ประธานสภาฯ ทุกอย่างแต่ในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนั้นไม่ได้บันทึกว่าการสร้าง
วัดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้านด้วย  

   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุม 

  สมาชิกท่านใดเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (สปก.) เพ่ือสร้างวัดบ้านพนมดงรัก กรุณายกมือขึ้น 

มติในที่ประชุม  เห็นชอบ  18 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง  -      

ญัตติที่ 4.5 เรื่องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บักไดเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลบักได 

นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.5 เรื่อง พิจารณา 

ประธานสภาฯ มอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ขอเชิญผู้บริหาร
เสนอญัตติ 

นายณัฐพัชร์  บุญมี   ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายก อบต.บักได เรื่อง พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 

  บักได  
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  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดมีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บักได เพื่อดำเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและ
เหตุลดังนี้ 

 

    หลักการ 

   เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณามอบหมายสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จำนวนสองคน เป้นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

    เหตุผล 

   ตามที ่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 13 ให้
กรรมการตามข้อ12(3) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
แต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดวาระแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกใหม่ให้กรรมการซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
การคัดเลือกใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้น
จากตำแหน่ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการกองทุนฯ ในส่วนที ่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่สภาท้องถิ่น
มอบหมายและดำเน ินการตามอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ดังนั้น องค์การบริหารสว่น
ตำบลบักไดจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นตามที่
ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ 

   ดังนั ้น จึงเรียนเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้
พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จำนวนสองคน 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันส ุขภาพแห่งชาติ เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ2561 
ข้อ 12 (3) 

     (ลงชื่อ)   นายณัฐพัชร์  บุญมี 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายวินัย  สังสมานันท์ เนื่องจากคณะกรรมการชุดที่แล้วหมดวาระลง จะต้องมีการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการชุดใหม่ โดยคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 2 คนเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบักได เชิญครับ 

นางสาวปราณี  แหลมทอง ขอเสนอ นางวรรทนา ยิ่งเจนจบ สมาชิกสภา อบต .ม.9 เป็นคณะกรรม 
เลขสนุการสภาฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

          ผู้รับรอง 1.นายมิตร งาตา สมาชิก อบต.ม.13 
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                     2.นางวรินธร จอมประโคน สมาชิก อบต.ม.8 

นายวินัย สังสมานันท์  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เชิญอีกท่านเสนอครับ เชิญ 
ประธานสภาฯ  ท่านวรรทนา  ยิ่งเจนจบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

นางวรรทนา  ย่ิงเจนจบ ขอเสนอนายสมพร สีน้ำคำ สมาชิกสภา อบต. ม.16 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต. เขต 9 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

    ผู้รับรอง 1. นางสาวเพ็ญนภา  สืบเสาะจบ ส.อบต. ม.19 
      2. นางสมเพียร ดัชถุยาวัตร ส.อบต. ม.17 

นายวินัย  สังสมานันท์  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรมอบหมายให้ นางวรรทนา ยิ่งเจนจบ สมาชิกสภา อบต. 

ม.9 และนายสมพร สีน้ำคำ สมาชิกสภา อบต. ม.16 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบักได กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง - 

  ญัตติที ่ 4.6 เรื ่องขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์สำนักงานรายการ
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต.บักได 

นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.6 เรื่องขอความเห็น 

ประธานสภาฯ ชอบรับบริจาคครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต.    
บักได ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายณัฐพัชร์  บุญมี  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายก อบต. บักได เร ื ่องขอความเห็นชอบรับบร ิจาคคร ุภ ัณฑ์สำน ักงานรายการเคร ื ่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต.บักได  

  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดทุกท่าน 

    ด้วยกระผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในสำนักงานสำหรับบริการสาธารณะโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

     หลักการ 

  ในการบริจาคครุภัณฑ์ ต้องดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ     
พ.ศ.2560 

มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตร ี ว ่าด ้วยการพัสด ุด ้วยว ิธ ีการ
อิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับประกาศข้อญัตติ และ
ข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
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การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548 

                        ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดนุั้น 
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข ต่อเมื่อได้รับคสามเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

    เหตุผล 

   ด้วย นางอุไรวรรณ สมหวัง อยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 8 ตำบลบักได 
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo จำนวน 2 เครื่อง มีสภาพเครื่องใหม่ใช้การได้
ตามปกติ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบักได สำหรับใช้ในสำนักงานเพื่อใช้
ประโยชน์สาธารณะต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนตำบล อาจรับมอบครุภ ัณฑ์ด ังกล ่าว เป็น
กรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะและสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู ่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

    ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จึงเสนอญัตติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาให้เห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Vivo ตาม 1. พระราชบัญญตัิ
การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ.2560 ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2548 ข้อ 27 

  จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาอนุมัติ 
     (ลงชื่อ) นายณัฐพัชร์  บุญมี 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายวินัย  สังสมานันท์ การรับมอบมอบพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ท้องถิ่นจะต้องผ่านสภาฯ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่ เชิญครับ 

นางสาวปราณี  แหลมทอง มีข้อสงสัย เนื่องจากคราวที่แล้วก็บริจาคไป 2 เครื่องแล้ว คราวนี้ 
เลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่าจะมีการบริจาคอีกก่ีเครื่อง และใช้ในส่วนใดของ อบต. 

นางสุกัญญารัตน์  ศรีวรรณชัย ครั้งที่แล้วมีรับบริจาคมา 2 เครื่อง ใช้ในสำนักปลัด 1 เครื่อง 

 รองนายก อบต. บักได และอีกเครื่องเอาไว้ที่กู้ชีพ และในครั้งนี้มีผู้บริจาคแจ้งความประสงค์มาทางคณะ
ผู้บริหาร จำนวน 2 เครื่อง จึงมีความเห็นว่าจะนำไปไว้ในกองช่าง 1 เครื่อง และ
กองคลัง 1 เครื่อง โทรศัพท์จำเป็นต้องใช้ เช่นเวลาท่านประสานมาทางกองช่าง
จะใช้โทรศัพท์เป็นส่วนมากเพื่อใช้สื่อสารให้เร็วขึ้นและทันท่วงที จึงได้ขอความ
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อนุเคราะห์บร ิจาคจากท่านอ ุไรวรรณ สมหวัง  จ ึงเร ียนให้สมาช ิกและ
ประธานสภาทราบ 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส เข้าใจในระเบียบการบริจาค ขอสอบถามในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมา 

รองประธานสภาฯ ในเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ตามระเบียบฯ เป็นค่าใช้จ่ายรูปแบบใด 

นายณัฐพัชร์  บุญมี ปัจจุบันค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายรายเดือนประมาณ 300-400 บาท  
นายก อบต. บักได 1.ถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ ข้าราชการจะต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่

ภาระของข้าราชการ ทั้งนี้ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการโทรศัพท์ ยังไงก็
ต้องจ่ายให้ TOT อยู่แล้ว แค่เปลี่ยนและทำให้การทำงานสะดวกขึ้นในเรื่องของ
การคุ้มค่า ในการให้บริการพ่ีน้องประชาชน 

นายวินัย  สังสมานันท์ มีท่านใดสงสัยในข้อใดของญัตตินี้อีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมต ิ
ประธานสภาฯ ที ่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรับบริจาคครุภ ัณฑ์สำนักงานรายการเคร ื ่อง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต. บักได จำนวน 2 เครื่อง กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 17   เสียง 

  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง - 

  ญัตติที่ 4.7 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบทำทางรอบหนองน้ำหัวอ่าง-ดอน
น้ำตาล เพื่อใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 

นายณัฐพัชร์  บุญมี ตามท่ีนายธฤต พินิจดวง อยู่บ้านเลขท่ี 150 หมู่ที่ 3 ตำบลบักได  
นาย อบต. บักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ยื ่นหนังสือคำร้องทั ่วไป เรื ่องขอทาง

สาธารณะประโยชน์ รายละเอียด ความประสงค์ขอทำทางรอบหนองน้ำหัวอ่าง  

– ดอนน้ำตาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 991 เมตร เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่ราษฎรใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและเส้นทางออกกำลังกาย
ของคนในชุมชน โดยนายธฤต พินิจดวง ได้แนบสำเนาบัตรประชาชนมาเป็น
หลักฐานในการยื่นคำร้องแบบทั่วไป และเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแนบมาด้วย
รวมถึงรายงานการประชุมของหมู่บ้านดอนน้ำตาลมีมติเป็นเอกฉันท์ เพ่ือให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำถนนรอบหนองน้ำหัวอ่าง พิจารณาแล้วว่า
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยภาพรวม จึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อขอ
พิจารณาความเห็นชอบจากสภาอบต.บักได ในการช่วยเหลือและให้ความ
อนุเคราะห์แก่ราษฎร หมู่ที่ 3 หมู่ที ่4 หมู่ที่5 ที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
สาธารณะ จึงนำเรียนเพ่ือรับทราบและพิจารณา 

นายวินัย  สังสมานันท์ มีท่านใดสงสัยในญัตตินี้ เชิญสอบถามได้เลย  
ประธานสภาฯ 
  

นายชูชาติ  เจริญธรรม พ้ืนที่บริเวณรอบหนองน้ำนี้มีเนื้อท่ีประมาณ 45-49 ไร่พ้ืนที่โดยรอบ 

ส. อบต. เขต 5 เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ไม่มีทางเข้าออก จึงขอเสนอเรื่องทำเส้นทางในส่วนนี้
เพื่อเป็นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร จึงขอความเห็นชอบจากทางสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือลงมติเห็นด้วยกับการทำถนนรอบหนองน้ำหัวอ่าง 
– ดอนน้ำตาล 
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นายณัฐพัชร์  บุญมี ขอเพ่ิมเติมจากท่านชูชาติ เจริญธรรม เดิมเป็นหนองน้ำสาธารณะ - 
นาย อบต. บักได ประโยชน์ซึ่งจะใช้ผลิตน้ำประปาอยู่แล้วและเราจะมีโครงการระบบประปาป๊อก

แทงค์ และในอนาคตเราต้องการพัฒนาพื้นที่ในส่วนนั้นอีกหลายประการ เช่น 
ลานออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวอ่าง เป็นถนนลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร ดังนั้นถือเป็นการขอให้เกิดประโยชน์ทั้งตำบล การขอถนนรอบ
หัวอ่างจึงเป็นก้าวแรกของการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวให้พี่น้องตำบลเรา ขอนำ
เรียนทุกท่านร่วมกันพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่รอบ
หนองหัวอ่าง 

นายวินัย  สังสมานันท ์ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายชาตรี  รุ่งเรือง อยากจะเรียนถามท่านประธานว่า ที่ดินส่วนนั้นเป็นที่สาธารณะ 

ส. อบต. เขต 18 หรือเป็นที่ส่วนบุคคลในการสร้างถนนจะสร้างแบบใด สร้างอ้อมหนองน้ำหรือไม่
มีทางเข้าทางออกด้านไหน 

 

 นายณัฐพัชร์  บุญมี พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นโฉนดเป็น นสล โดยหลักการแล้วก็บริหารจัดการ 
นาย อบต.บักได โดยอำเภอและท้องถิ่น เป็นแปลง นสล ทั้งแปลงเลย ถนนที่จะใช้พื้นที่สาธารณะ

ประโยชน์ทั ้งหมดเลยไม่ได้ใช้พื ้นที ่ของประชาชนเพียงแต่ว ่า มีพื ้นที ่ของ
ประชาชนอยู่ติดกับพื้นที่ นสล ฝั่งทิศใต้จะเป็นบ้านของคุณธฤต พินิจดวง จริงๆ
บริบทเดิมเป็นถนนเพียงแต่ในโฉนด นสล ไม่ได้ขีดให้เป็นถนน เป็นที่แปลงเดียว
ดังนั้นที่ยื่นขอให้ขีดเป็นถนนเพื่อ  1.ประโยชน์จะเกิดกับทุกภาคส่วน 2.ตัวท่าน
เองได้รับความเดือดร้อนเพราะในโฉนดของท่านกลายเป็นพ้ืนที่ตาบอด ถึงบริบท
จริงจะเห็นเป็นถนนซึ่งจะยาวไปจนสุดบ้านหัวอ่างแล้วจะเลี้ยวขวามาจดถนน
คอนกรีตบ้านหัวอ่างอีกที ในการดำเนินการจริงจะต้องสำรวจอีกทีว่าจะตัดเขต
ในส่วนใด  

    ที่ตรงนั้นเป็นที่แปลงเดียว แต่จะขอตัดแบ่งเป็นถนน ไม่ได้มีที ่ของ
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง นำเรียนตามตรงว่าพื้นที่ส่วนนี้นายธฤตไม่สามารถ
นำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้เพราะเป็นที่ตาบอด ขอยืนยันว่าที่แปลงนี้ยังเป็น
ที่สาธารณะเช่นเดิมแต่ขอตัดแบ่งเป็นถนนเพื่อให้มีทางเข้าออก และเพื่อจัดทำ
เอกสารให้ถูกต้อง     

นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส   เรื่องนี้เป็นการจุดประกายให้กับหมู่บ้านดิฉัน ที่มีท่ีดินที่เป็นที่ตาบอด 
รองประธานสภาฯ และเป็นทางท่ีชาวบ้านเดินสัญจรไปมา อยากนำเรียนถามว่าเราจะใช้งบส่วนใด 

  มาใช้ในส่วนนี้ คิดว่าหลายๆ หมู่บ้านคงมีปัญหาแบบเดียวกัน และดิฉันเห็นดว้ย
ที่จะสร้างถนนรอบหนองหัวอ่างเพ่ือใช้สาธารณะประโยชน์และใช้ออกกำลังกาย 

นายณัฐพัชร์  บุญมี ในเบื้องต้นเรื่องของงบประมาณในการทำถนน เรายังไม่ไปถึงจุดนั้น 

นายก อบต. บักได อันดับแรก คือกันพื ้นที ่ในส่วนนี ้ให ้เป็นถนนสาธารณะก่อน แล้วนำเข้า
แผนพัฒนา อบต.ก็สามารถใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ หรืองบประมาณจ่าย
ขาดสะสม หรือของบต่างๆ งบภัยแล้งได้หมดเพียงแต่เราต้องกันเป็นทาง
สาธารณะก่อน อาจจะเป็นถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หรืออาจจะแบ่งแยกเป็น
ถนนสาธารณะแล้วเราสามารถท่ีจะจ่ายขาด ส่วนของหมู่อ่ืนๆถ้าเป็นที่สาธารณะ
แบบนี้สามารถดำเนินการได้เลย แล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการแบบนี้ต่อไป 
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    ในส่วนของหมู่ที่ 11 เราต้องไปดูก่อนว่าเป็นที่เอกชน หรือที่ นสล ถ้า
เป็นที่เอกชนก็เข้าสู่กระบวนการเช่นญัตติที่ 4.1 โดยให้เจ้าของที่ทำการอุทิศ
ให้กับทาง อบต.กอ่น ถ้าเป็นที่ นสล. ก็เป็นอำนาจของสภาในการพิจารณา 

นายวินัย  สังสมานันท์ ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยก็ปรึกษาท่านนายกได้มีท่านใดสงสัยจะซักถามอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทำทางรอบหนองน้ำ 

  หัวอ่าง-ดอนน้ำตาล เพื่อใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 991 เมตร กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ    18  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - 
  งดออกเสียง  - 

  ญัตติที่ 4.8 ขอรับความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข 

 นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.8 เรื่อง ขอความ 

ประธานสภาฯ เห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายณัฐพัชร์  บุญมี  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นายก อบต. บักได      เรื่อง ขอรับความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข 

    ด้วยกระผม นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

  มีความประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

   หลักการ  
   องค์การบริหารส่วนตำบลบัก ได้มีพ้ืนที่ 143 ตารางกิโลเมตร จำนวน 

20 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ไม่
เพียงพอที่จะให้บริการด้านการศึกษา โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทย
สันติสุข หมู่ที่ 16 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่นักเรียนต้อง
อาศัยอาคารของโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนซึ่งมี
ความคับแคบ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได ที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุขขึ้น 

 

        เหตุผล 

    ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดแผนและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดการระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (9) การจัดการ
ศึกษา 
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    จึงเรียนมาเพื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

    (ลงชื่อ)  นายณัฐพัชร์  บุญมี 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

 

นายวินัย สังสมานันท์ รองนายกฯได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาฯ บ้านไทยสันติสุข มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ เชิญครับ 
 

นายสมพร  สีน้ำคำ ด้วยบ้านไทยสันติสุขและบ้านไทยนิยมพัฒนามีระยะทางห่างไกลจาก 
ส. อบต. หมู่ 16 บ้านอำปึลมาก มีเด็กนักเรียนประมาณ 26 - 30 คน เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงมีความประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบริเวณศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติสุข ผมเคยเสนอจัดตั้งศูนย์มาตั้งแต่สมัย
นายกวิชญะย์ พอสมัยนายกณัฐพัชร์ บุญมีท่านได้เห็นความสำคัญของเด็ก
นักเรียน  

    ด้วยหมู่บ้านอยู่แถบชายแดนเวลาฝนตกเดินทางลำบากมาก ตอนนี้ก็
อาศัยห้องเรียนของโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเรียนไปก่อน จึงได้เสนอโครงการ
จัดตั้งศูนย์เข้าแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข  โดยจะสร้าง
บริเวณศาลากลางหมู่บ้านซึ่งมีบริเวณที่กว้าง และเด็กจากบ้านไทยนิยมพัฒนาก็
มาเรียนที ่นี ่ด้วยเป็นสองหมู่บ้าน ทำให้ได้รับความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 

นายวินัย  สังสมานันท์ เนื่องจากระยะทางจากบ้านไทยสันติสุขไปบ้านอำปึลมีความห่างไกล 

ประธานสภาฯ เวลาหน้าฝนเดินทางลำบากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไทยสันติสุข มีเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากบ้านไทยนิยมพัฒนาด้วย มี
สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอีกหรือไม่ 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส เบ้ืองต้นในเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเรื่องท่ีสำคัญ บ้านไทยสันติสุขและบ้านไทย 

รองประธานสภาฯ นิยมพัฒนาเวลาส่งเด็กมาเรียนมีความยากลำบาก ในการจัดตั ้งจะต้องใช้
งบประมาณมากเป็นล้าน อยากให้ใช้งบที่มันคุ้มค่าคุ้มทุน เช่นในกรณีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์ที่ใช้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมแต่ไม่คุ้มค่า อยากจะ
พูดล่วงหน้าไว้ไม่อยากให้เหมือนศูนย์บ้านสกอร์เขียนโครงการอย่างสวยหรูแต่
ทำจริงไม่สวยอย่างที่คิด ฝากไว้เป็นแนวคิดในการใช้งบประมาณในการนำไป
สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้ขัดในเรื่องสร้างศูนย์ฯเห็นดีด้วยทุกเรื่อง แต่
ฝากเรื่องการใช้งบประมาณ ในส่วนเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ควรควบคุมการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหนเบิกได้ส่วนไหนเบิกไม่ได้ ฝากเป็นข้อคิดจุดประกาย
ไม่ให้เหมือนเช่นศูนย์สกอร์ ที่ไปเห็นมาไปเจอปัญหาเยอะมากไม่คุ้มงบไม่คุ้มทุน
ก็ไม่รู้จะร้องเรียนกับใคร ทางคณะกรรมการศูนย์ฯก็ไม่มีการร้องเรียนมาแต่ที่
มองเห็นมีความชัดเจน จึงขอนำเรียนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 

นายชาตรี  รุ่งเรือง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะ 

ส.อบต. หมู่ 18 เห็นใจผู้ปกครองเวลาหน้าฝนจะมีความลำบากที่สุด ถ้าในเรื่องความจำเป็น
เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่เด็กนักเรียนทุกคนควรได้รับการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญ
และจำเป็นมากกว่าเรื่องการใช้งบประมาณ เหมือนที่รองประธานสภาฯได้พูด
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เกี่ยวกับศูนย์บ้านสกอร์นั้นเป็นงบซ่อมแซม และศูนย์บ้านไทยสันติสุขเป็นการ
สร้างใหม่ เพ่ือความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
และผู้ปกครองผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

นายณัฐพัชร์  บุญมี เป็นข้อหารือที่ดมีีทั้งเป็นการถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะนำไปสู่   
นาย อบต. บักได สิ่งใหม่ๆ ด้วย ตามเอกสาร หน้าที่ 2 ข้อ 7 เป็นเรื ่องใช้งบประมาณ จะใช้

งบประมาณของ อบต. แค่ ข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ในส่วนข้อกังวลของท่านรอง
ประธานสภาจะเป็นข้อ 7.6 การปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติ
สุขเพื่อเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่ 5 แสนบาท เราจะใช้
งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งเราจะถอดบทเรียนมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สกอร์ เมื่อเทียบดูกับระยะยาวที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ 
นักเรียนจำนวน 30 คน รวมถึงการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ส่วนค่าใช้จ่าย
อ่ืนข้อ 7.5 ค่าจ้างเหมาบริการผู ้ดูแลเด็ก 1 คน จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 
108,000 บาท 

    ข้อ 7.1 , 7.2, 7.3 และข้อ 7.4 เป็นการอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ อยู่
แล้ว ถ้าเราจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสร็จแล้ว เรื่องค่าอาหารเสริมนม ค่าอาหาร
กลางวัน อัตราครูผู ้ดูแลเด็กเราจะได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ไม่ต้องใช้
งบประมาณของ อบต. ส่วนแผนระยะยาวจะขออาคารถาวรของงบอุดหนุนจาก
กรมปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจัดตั้ งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้นมาให้ได้ก่อน จึงขอให้พิจารณาในเรื่องการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและ
การเปิดโอกาสให้เด็กๆ  

นายวินัย  สังสมานันท์   ขอชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่ผู้รับเหมาในช่วงนั้นค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคา

แพงขึ ้น ถ้าดำเนินการล่าช้าก็จะมีค่าปรับ ในส่วนการดำเนินการก่อสร้าง
ซ่อมแซมจะมีคณะกรรมการตรวจรับเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 
เรื่องแบบก่อสร้างผมก็ไม่ได้รับ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบ 1 ล้านบาท  

    ส่วนการจัดตั้งศูนย์บ้านไทยสันติสุขที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.มีข้อ
สงสัยว่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตขอใช้ที่เหมือนกรณีสร้างวัดหรือไม่ มีท่าน
ใดสงสัยเพ่ิมเติมเชิญครับ 

 

นางสาวปราณี  แหลมทอง เห็นด้วยกับการสร้างศูนย์เด็กแต่อยากสอบถามในเรื่องจำนวนเด็ก 

เลขานุการสภาฯ นักเรียนจำนวน 30 คน ที่จะย้ายไปจะมีผลกระทบหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับ
ศูนย์บ้านอำปึลหรือไม่ ถ้าจำนวนเด็กนักเรียนลดลงเหลือไม่ถึงเกณฑ์  

นายสุรศักดิ์  เกลียวเพียร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปึล ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนประมาณ 70  
รองปลัด อบต. บักได กว่าคนมีความแออัดมาก ถ้าย้ายเด็กนักเรียนไปประมาณ 25 คน จะเหลือเด็ก

นักเรียนประมาณ 45 คนก็จะมีความพอดี ถ้าหากมีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขึ้นมาใหม่ก็อาจจะแบ่งเบาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปึลได้และมีความ
สมดุล 
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นายณัฐพัชร์  บุญมี ประเด็นที่ท่าน ส.อบต ปราณี แหลมทอง สอบถามมาเพราะว่า 

นายก อบต. บักได ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านอำปึลมีจำนวนนักเรียนเยอะ มีความแออัดมาก การถ่าย
เด็กนักเรียนออกไป ช่วยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอำปึล ปลอดโปร่งขึ้นและ
ช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อ สถานที่และอีกหลายประการ อีกทั้งยัง
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู ้ปกครองที ่ต้องไปส่งนักเรียนไปโรงเรียนให้มี
ระยะทางท่ีใกล้ขึ้นและปลอดภัย ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
เมื่อตอนเดินหาเสียง  

นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส ตามท่ีท่านปราณี แหลมทองกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าหากมีการ 

รองประธานสภาฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ขึ้น แล้วมีนักเรียนย้ายไปที่แห่งใหม่แล้วศูนย์
บ้านอำปึลจะถูกยุบหรือไม่ ตัวดิฉันก็เคยได้ยินเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
เหมือนกันในการขอจัดตั้งศูนย์เด็กบ้านไทยสันติสุขหรือบ้านไทยนิยมพัฒนาจะ
เลือกสร้างบ้านไหนก็อยู ่ที ่ความพร้อม ซึ ่งจากเสียงสะท้อนคณะผู้บริหารก็
ตอบสนองทันท่วงที การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปอยู่ที่ผู้บริหาร ส่วนสภาเห็น
ด้วยในการให้ความสำคัญของอนาคตของชาติในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไทยสันติสุข 

นางสาวปราณี  แหลมทอง อยากทราบว่าเด็กนักเรียนในบริเวณนี้ถึงเลือกไปเรียนที่ศูนย์พัฒนา 

เลขานุการฯ เด็กเล็กบ้านอำปึล  
 

นางขวัญฤทัย  ภาสดา จากกรณทีี่ถอดบทเรียนโดยการย้ายคุณครูจากศูนย์ฯบ้านอำปึลมาที่ 
รองนายก อบต. บักได ศูนย์ฯบ้านดอนน้ำตาลแต่จำนวนเด็กก็ยังเหมือนเดิม แต่ถ้ามองอีกด้านเรื่องการ

ทำถนนขยายเป็น 4 เลน ต้องมีการกลับรถต้องอ้อมไกล จึงมีความเห็นว่าการ
เดินทางมีส่วนในการตัดสินใจ เช่นบ้านพนมดงรักไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอำปึลจะสะดวกกว่าเพราะมีทางลัดไม่ต้องผ่านถนนใหญ่ 

นางรุ่งระวี  มัทธุรี  ขอเพ่ิมเติมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครอง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือในการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบ เลิก การเปลี่ยนแปลงชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเพิ่มข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(CCIS) โดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือดังนี้ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ 
ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยให้ดำเนินการขั้นตอน ดังนี้ 

    1. จัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน และต้องมี
จำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 20 คน 

    2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
อาจจะเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้าง
เองหรืออาคารที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

  3. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       1. แผนการสำรวจประชากรเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี  
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       2. แผนการรับนักเรียนและการจัดชั้นเรียน 

       3. แผนการสรรหาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       4. แผนการจัดตั้งงบประมาณ 

     4. ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น จัดทำโครงการและแผนดำเนินงาน
ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น  

    5. จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 7. รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สำนักงานส่งเสริมการ   
 ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและรายงานให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นทราบ 

นางสมเพียร  ดัชถุยาวัตร ขอแสดงความคิดเห็นการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเอกสารท่ีแนบมา 

ส.อบต. เขต 17 มีการเสนอไปใช้พื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติสุขและมีการต่อเติมปรับปรุง 
ในส่วนนี้ดิฉันขอให้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ 
และต้องเพียงพอต่อเด็กนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพราะเด็กต้องเข้า
ห้องน้ำทีละหลายคนพร้อมกัน มีการล้างหน้าแปรงฟัน 

    สำหรับเด็กนักเรียนของบ้านไทยนิยมมีรายชื่อได้ 3 คน ไปเรียนเดือน
หนึ่งไม่ถึง 3 ครั้ง แต่ยังฝากชื่อไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูนและที่โรงเรียน
บ้านไทยสันติสุข แต่จะยังไม่ย้ายชื่อไปเพราะจะกระทบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาพูน ที่ไปโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขมีประมาณ 5 – 6 คน ลงชื่อไว้แต่ไม่ค่อยได้
ไปเรียนเช่นกัน 

    ปัญหาที่ลงชื่อไว้ที่ศูนย์นาพูนแต่ไม่ค่อยได้ไปเรียนเพราะระยะทางอยู่
ห่างไกลเวลาหน้าฝนก็ลำบาก บางทีศูนย์ฯ เลิกเร็วผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาไปรับ
เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา ทำให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการเพราะไม่ได้รับ
อาหารเสริมนม 

 

นายวินัย  สังสมานันท์  มีท่านใดสงสัยในญัตตินี้หรือไม่ หากไม่มีผมขอลงมติที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติ

สุข กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  18 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - 
  งดออกเสียง  - 
 

  ญัตติที่ 4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย 
(นายสุวรัตน์ ตินานพ) 

นางรุ่งระวี  มัทธุรี ขอนำเรียนชี้แจงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่องการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย กรณีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ทายาทของข้าราชการ
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ส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเป็น
จำนวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
ในเดือนซึ่งถึงแก่ความตาย  

    พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายสุวรัตน์ 
ตินานพ ได้เสียชีวิตในวันที่ 1 กันยายน 2565 ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย   
เป็นเงิน 32,790 บาท จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินเดือนเป็น
จำนวนเงินเท่ากับ 98,370 บาท อบต บักไดมิได้ตั ้งงบประมาณในส่วนนี ้ไว้ 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงต้องเสนอเรื่องเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บักไดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการสว่น
ท้องถิ่นที่ถึงแก่ความตาย (นายสุวรัตน์ ตินานพ) โดยตั้งไว้ในงบกลาง ประเภท
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ  

    กระบวนการวิธีการคือต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจาก
รายการที ่ เหล ือจ ่ายหร ือรายการที ่ ไม ่จำเป ็นต ้องจ ่าย จ ึง นำเร ียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวินัย  สังสมานันท์ จากที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยหรือข้อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ เสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส ตามระเบียบฯ ทั้งผู้บริหารและผู้ที่ทำงานในส่วนพนักงานราชการ 

รองประธานสภาฯ คงไม่มีการทำผิดระเบียบเนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไว้จึงต้อง
ให้สภาเห็นชอบ ซึ ่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื ่องธรรมดาถ้าเป็นการไม่ผิด
ระเบียบหรือสภาเดือดร้อน ก็เห็นดีด้วยที่จะต้องจ่ายเพื่อบรรเทาซึ่งทางทายาท  
ก็จะได้เงินตัวนี้ไปทดแทน ถือเป็นการช่วยเหลือพิเศษเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือ
ถ้าไม่ผิดระเบียบฯ สภาก็ไม่มีอะไรติดขัดเห็นด้วยให้เบิกจ่ายจากงบกลาง โดย
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการปฏิบัติจัดทำเอกสารก็ให้ดำเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 

นายวินัย สังสมานันท์   นายสุวรัตน์ฯ เป็นคนเก่าแกไ่ด้ทำงานท่ีนี่เป็นเวลานาน ท่านได้เสียชีวิต 

ประธานสภาฯ ด้วยโรคประจำตัว มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายชาตรี  รุ่งเรือง งบประมานในส่วนนี้ ซึ่งนายสุวรัตน์ ตินานพ ได้ทำงานอยู่ที่นี่เป็น 

ส. อบต. เขต 18 เวลานานพอสมควร ตั้งแต่สมัย อบต. ยังเป็นสภาตำบล ก็ได้ทำงานคลุกคลีมา
ด้วยกัน เมื่อไมไ่ด้ตั้งงบประมานไว้ในส่วนนี้ ก็เห็นสมควรที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ 

นางสาวปราณี  แหลมทอง ขอตั้งคำถามว่า กองทุนส่วนนี้มีบำเหน็จบำนาญให้อยู่แล้ว ถ้าจะตั้ง 
เลขานุการสภาฯ งบประมานในส่วนนี้ให้อีก ในข้อกฎหมายสามารถทำได้โดยไม่ขัดระเบียบฯ

หรือไม ่

นางรุ่งระวี  มัทธุรี เรื่องการจ่ายเงินพิเศษนี้เป็นไปตามหนังสือของกรมส่งเสริมการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว1093 ซึ่งในการดำเนินการมิได้ขัดต่อ
ระเบียบแต่อย่างใด ตามหนังสือสั่งการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประการ
ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาอยู่แล้วสามารถที่จะนำไปยืนยันได้    

นางสาวปราณี  แหลมทอง ถ้าหากมีการจ่ายบำเหน็จบำนาญหรือเงินพิเศษในส่วนนี้ เมื่อได้มีการ 

เลขานุการสภาฯ เบิกจ่ายเงิน ดิฉันขอตรวจสอบดูรายระเอียดในการจ่ายได้หรือไม่ 
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นางรุ่งระวี  มัทธุรี ต้องตั้งฎีกาเบิกจ่ายในส่วนนี้อยู่แล้วอันดับแรกคือการโอนงบประมาณ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก่อน หลังจากอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก็จะ

สามารถตั้งฎีกาเบิกจ่ายในนามทายาทผู้เสียชีวิต ซึ่งก่อนที่จะถึงขี้นตอนการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายมีเงื่อนไขกระบวนการหลายขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
    1) จัดทำบันทึกข้อความ/ออกคำสั่ง/รายงานการเสียชีวิตเสนอผู้บังคับ

ตามลำดับและแจ้งส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องทราบ  
    2) ตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้เสียชีวิตได้จัดทำแบบหนังสือแสดง

เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย (กรณีได้จัดทำแบบแสดงเจตนาฯ) 

     3) งานการเจ้าหน้าที่แจ้งงานกฎหมายและคดีเพื่อนัดหมายทายาท
ผู้เสียชีวิต บันทึกถ้อยคำสืบหาทายาท หรือผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ กรณี
พนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  
(กรณีไม่ได้จัดทำแบบแสดงเจตนาฯ)  

    4) ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่น เรื่อง ขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วน
ตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  

    5) จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงาน
ส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย/ ตรวจสอบ
และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อเสนอ ผู้มีอำนาจ/ 
จัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน 6) กองคลังดำเนินการจ่ายเงินช่วยพิเศษ แก่ทายาท
ต่อไป  

นายสุรศักดิ์  เกลียวเพียร ในเรื่องนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยมีหนังสือสั่งการมาว่า 

รองปลัด อบต. บักได ถ้าพนักงานส่วนตำบลเสียชีวิต กรณีนายสุวรัตน์ฯ ได้รับราชการมาเกิน 25 ปี
และได้รับอายุราชการทวีคูณอีก 4 ปี รวมแล้วอายุราชการ 29 ปี เรื่องนี้ได้
ปรึกษากับทางอำเภอและจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  

    กรณีนี้จะได้เงินช่วยค่าทำศพคูณสามของเงินเดือนผู้เสียชีวิต เงินเดือน
ก่อนเสียชีวิตคือ 32,790 บาท คูณสามเดือนเป็นเงิน 98,370 บาท โดย
ขั้นตอนการจ่ายคือ 1.ตั้งรายการขึ้นมาใหม่ 2.หรือจะจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ 

    การเบิกจ่ายให้ทุกท่านดู เอกสารหน้าหลังสุด ผมเป็นผู ้สอบสวน
รายละเอียดด้วย ทั้งนี้เบิกจ่ายแล้วท่านสามารถตรวจสอบดูได้ 

 

 นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส ขออนุญาตเพิ่มเติม ในเรื่องของการจ่ายเงินพิเศษซึ่งกรมส่งเสริมการ 

รองประธานสภาฯ ปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแนวทางมาอย่างชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินในส่วน
อบต.เรา ก็ใช้งบกลางโดยในหนังสือระบุไว้ชัดเจน คือข้อ 2 กรณีการจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษให้แก่ทายาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดความตายของข้าราชการ 
มาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบำเหน็จบำนาญ 
โดยหนังสือได้ระบุไว้ชัดเจน พ.ศ.2535 โดยอนุโลมทั้งนี้ให้ อปท.สามารถ
เบิกจ่ายงบประมานรายจ่ายจากงบกลางสามารถเบิกจ่ายนำไปช่วยกรณีพิเศษได้ 
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นางรุ่งระวี  มัทธุรี ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าทำศพนี้จะเป็นการจ่าย 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากงบประมาณของ อบต.บักได แต่ในส่วนของบำเหน็จบำนาญยังได้รับสิทธิ์อยู่
เพียงแต่ในส่วนของบำเหน็จบำนาญนั้นงานการเจ้าหน้าที่จะต้องทำเรื่องไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากทางกรมส่งเสริมเป็นผู้จัดสรรใน
ส่วนนี้มิใช่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส ขออนุญาตแย้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ซึ่งในส่วนของระเบียบนั้นทราบอยู่ 
รองประธานสภา ฯ แล้วว่าเป็นหน้าที่ของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายวินัย  สังสมานันท์ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมิติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ

บำนาญและข้าราชการท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย (นายสุวรัตน์ ตินานพ)  เป็น
จำนวนเงิน 98,370 บาท กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  18  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - 
  งดออกเสียง  - 
   

  ญัตติที่ 4.10 เรื่องขอรับความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้
ใช้ที ่ดินในเขตปฏิรูปที ่ดิน(สปก.)เพื ่อจัดตั ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทย     
สันติสุข 

นายวินัย  สังสมานันท์ ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.10 เรื่อง ขอความ 

ประธานสภาฯ รับความเห็นชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

   (สปก.)เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข ขอเชิญผู้บริหารเสนอ
ญัตติ 

นางขวัญฤทัย ภาสดา ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 
รองนายก อบต.บักได   เรื่องขอความรับความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

ให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทย
สันติสุข 

   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

    ด้วยผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได        
มีความประสงค์ขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตให้ใช้ที ่ดินเขตปฏิรูปที่ ดิน (สปก.) 
เพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   

       หลักการ 
    ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (คปก.) ว่า

ด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536 กำหนดให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก)กำหนดแบบและขั ้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอ
อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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    การขออนุญาตกิจการที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
กิจการใดหากมีหกฏหมายระบุว่า ต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอ่ืน
จะต้องมีความเห็นของหน่วยงานนั้น ด้วย โดยให้ที่ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่น
มีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้  

  1. ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 

  2. ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 

  3. ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน 

     4. ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้
ชีวิตประจำวัน 

   เหตุผล 

    เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัก ได้มีการเข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ที่ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดังนี้ 

  1.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข 

  2.ระบบประปาหมู่บ้านไทยสันติสุข 

  3.ศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติสุข 

    ดังนั้น กระผมนายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
บักได จึงเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติ
สุขต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

     (ลงชื่อ)  นายณัฐพัชร์ บุญมี 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

นางขวัญฤทัย  ภาสดา ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของที่ดินแปลงนี้ ตอนแรกชาวบ้านเข้าใจ 

รองนายก อบต. บักได ว่าเป็นที่ดินสาธารณะแต่ความจริงเป็นเขตที่ดินของ สปก. ที่เว้นไว้เพื่อสาธารณะ
แต่ยังไม่มีเจ้าของและไม่ได้มีการวัดไว้ 

นายวัชรพล  ด่านวิทยากุล จากการตรวจสอบพิกัดตำแหน่งบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าจะอยู่ใน 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษี ที่กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ได้ทำขึ ้น โดยอยู่ในตำแหน่งพิกัดที ่ดิน

หมายเลข 19J045 เป็นพื้นที่บริเวณของ สปก. ยังไม่มีเจ้าของ จำนวนไร่โดย
ประมาน 9 ไร่ 

นางสาวสิริกร ยิ่งชูรส   เรื่องการขอใช้ที่ดิน สปก. การพูดหรืออภิปรายในที่ประชุมสภาจะมี 

รองประธานสภาฯ การบันทึกการประชุมว ่าการพูดอภิปรายที ่ได ้แสดงความคิดเห็นที ่ เป็น
สาระสำคัญของสภา การขอใช้ที่ดิน สปก.นี้มีความชัดเจนว่าขอใช้เพื่ออะไรซึ่งใน
ญัตตินายกได้แจ้งชัดเจนแล้ว ในการยกมือเห็นชอบสมาชิกใหม่บางท่านอาจมี
ความกลัวจะมีความผิด ทางงานจัดเก็บก็ได้มีการประสานตรวจสอบตำแหน่ง
พิกัดแล้วแต่อยากทราบว่าสมาชิก อบต.เจ้าของพื ้นที่นำเรียนความเป็นมา
เพ่ิมเติมในการขอใช้ที่ดิน สปก. ก่อนจะลงมต ิ
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นายสมพร  สีน้ำคำ ที่สร้างสาธารณะประโยชน์แต่ก่อนเป็นที่ว่างเปล่า ประมาน 9 ไร่ 
ส.อบต. เขต 16 ด้านทิศตะวันตกทางวัดได้ปลูกยางไว้กรีดเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าแต่เป็นแปลง

เดียวกันกับที่ตั้งศาลากลางหมู่บ้าน เป็นที่ว่างเปล่าของ สปก. ที่จัดสรรไว้เพ่ือทำ
สาธารณะประโยชน์ 

    ในการขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข 
ที่ตั้งศาลากลางหมู่บ้านไทยสันติสุข และระบบประปาหมู่บ้านไทยสันติสุขในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ดังกล่าว ขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางเสียง
ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางดินไม่ทำให้เกิดดินเสื่อม
โทรมหรือพังทลาย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศไม่เกิดฝุ่ น
ละอองและมลพิษทางกาศในการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชน 

นายวินัย  สังสมานันท์  มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที ่ดินในเขต

ปฏิรูปที่ดิน (สปก.) เพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสันติสุข ตั้งศาลากลาง
หมูบ้านไทยสันติสุข และตั้งระบบประปาหมู่บ้านไทยสันติสุข กรุณายกข้ึน 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  18 เสียง 

  ไม่เห็นด้วย - 
  งดออกเสียง - 
 

  ญัตติที่ 4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการ
สภา 

นายวินัย สังสมานันท์   ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออก
จากตำแหน่งเลขานุการสภา ด้วยเลขานุการสภา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ตำแหน่งประธานสภาและผมได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว  ขอให้นักวิเคราะห์
ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

  

นางรุ่งระวี  มัทธุรี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

นักวิเคระห์นโยบายและแผน ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ซึ่งเอกสารได้แจกให้กับ
ทุกท่านแล้ว จึงขอสรุปสาระสำคัญตามระเบียบดังนี้ 

    1. กำหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน เดิมเลือกโดยวิธี
เขียนชื่อตัวและสกุลมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ตามระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.
2565 ข้อ3 ให้เลือกโดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว 

    2. กำหนดการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น เดิมได้กำหนด
ไว้ แต่ตามระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อ4 กำหนดไว้ว่าเลขานุการสภา
ท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่งได้ด้วย  

  1. ตาย 

   2. ลาออกโดยยื่นต่อประธานสภา  
  3. ครบอายุสภา  
  4. ยุบสภา  
  5. สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
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   3. กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เดิมไม่ได้กำหนด ตาม
ระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อ7 กำหนดไว้ว่าประธานสภาท้องถิ่นอาจจัดให้
มีการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     4. กำหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

         1. เดิมไม่กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของ
ประชาชน 

    2. เดิมกำหนดจำนวนผู้แทนไม่เกิน 3 คน 

                                                    3. เดิมไม่ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณา 

  ตามระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อ 9 กำหนดไว้ว่า 

      1.จำนวนผู้แทนตามกฎหมายเข้าชื่อ 

    2.กำหนดระยะเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่รับร่าง 

    5.กำหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เดิมประธานสภา
ท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบฉบับที่ 
3 พ.ศ.2565 ข้อ12 กำหนดไว้ว่าประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ปะชาชนที่ประสงค์
เข้าฟังตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด 

    6.กำหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เดิมไม่ได้กำหนด ตามระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อ13 ถ่ายทอดทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอ่ืน เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

นายวินัย สังสมานันท์   ขอให้นางสาวปราณี แหลมทอง ได้ชี้แจงเหตุผลในการลาออกจาก 

เลขานุการสภาฯ ตำแหน่งในครั้งนี้ เชิญครับ 

นางสาวปราณี  แหลมทอง 1 ปีเต็มกับการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ ด้วยเวลาและภาระหลายอย่าง 

 เลขานุการสภาฯ ทำให้ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ขออภัยมา ณ ที่นี้ 

นางสาวสิริกร  ยิ่งชูรส กรณี เลขานุการสภาลาออก พรบ. เทศบาลปี 2496 ไม่มีบทบัญญัติ 
รองประธานสภา ฯ เลขานุการสภา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

  สภาไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลาของสภาท้องถิ่น และไม่มีบทบังคับห้ามมิให้
ลาออก ซึ่งท่านเลขานุการสภา นางสาวปราณี แหลมทอง ท่านมีความประสงค์
จะลาออกเนื่องด้วยห้วงของเวลาในการทำงานที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหนา้ที่
ในส่วนนี้ ท่านจึงยื่นเรื่องขอลาออก ตามพระราชบัญญัติสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 57 วรรค 2 กำหนดให้เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งต่อเมื่อครบอายุสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น กรณีเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขอลาออกจากตำแหน่ง จึงให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีมติพ้นจากตำแหน่งเสียก่อนจึงจะพ้นจากตำแหน่งได้ 

    จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเลขาฯได้ยื่นหนังสือลาออกจริง แต่สภา
ต้องมีมติให้ออกถึงจะพ้นจากตำแหน่งได้  

นายวินัย  สังสมานันท์ ขอทราบระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมเนื่องจากยังไม่เข้าใจชัดเจน 

ประธานสภาฯ 
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นางรุ่งระวี  มัทธุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นระเบียบล่าสุด ในข้อที่ 4 ให้เพ่ิมเติมข้อ 

  ความต่อไปนี้เป็นข้อ 18/1 ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 18/1 เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

  1.ตาย 

  2.ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  3.ครบอายุของสภาท้องถิ่น 

  4.มีการยุบสภาท้องถิ่น 

  5.สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

    วรรคสอง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับ
หนังสือลาออกจากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้น
จากตำแหน่งด้วย 

นายชาตรี  รุ่งเรือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาออกขอเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

ส.อบต. เขต 18 ส่วนตำบลบักได มีความเห็นใจท่านเลขาสภาฯ มีความลำบากในการมา
ปฏิบัติงานเซ็นรับเรื่องหนังสือและเอกสารต่างๆ จึงมีความประสงค์ขอลาออก
จากตำแหน่ง 

นายวินัย  สังสมานันท์ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ของนางสาวปราณี แหลมทอง ลาออกจากตำแหน่ง  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได กรุณายกมือขึ้น  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 1 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 
  งดออกเสียง 13 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   

นายณัฐพัชร์  บุญมี ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงในเรื่องของการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
 นายก อบต. บักได 2566 รวมถึงปีงบประมาณ2567 ก็จะชี้แจงในเรื่องของ  

    1. งบอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นการชี้แจงบอกกล่าวการการทำงานเป็นไป
ในทิศทางไหน หลังจากที่เราไม่ได้ยืดต่อเนื่องในเฟสที่  2 ของโครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ำบ้านบุอำเปาหมู่ที่ 4 หลังจากที่เฟสแรกเราขุดลอกไปแล้วประมาณ 
16 ล้าน โครงการค้างมาอยู่ระยะหนึ่งจนผมได้เร่งดำเนินการ พยายามไล่เรียง
เพื่อขอโครงการต่อเนื่องในเฟสที่สองสำหรับเงินอุดหนุนการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการสนับสนุนงานฎีกา ในปีงบประมาณ 2566 ล่าสุดเราได้ยื่นโครงการใน
เฟสที่สองไปที่อำเภอเพื่อดำเนินการยื่นต่อไปในจังหวัดยื่นต่อไป เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน งบประมาณ 25 ล้าน   

   2. งบ สทนช.ปี 2567–2570 คืองบทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืองบน้ำ 
โดยงบบริหารจัดการน้ำปี 2567 เรายื่นไปทั้งหมด 47 โครงการ ปีนี้เป็นปีแรก
ที่เราสามารถกรอกข้อมูลขอโครงการเองได้ มีโครงการระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตยพ์ร้อมวางท่อระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำจุ๊บกระเจาที่จะเติมน้ำไปที่หมู่
ที่ 5 เพื่อผลิตประปา งบประมาณ 12.746 ล้านบาท จะมีโครงการวางท่อ
ระบายน้ำ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการฝายน้ำล้น โครงการ



[42] 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวมเป็น 47 โครงการที่เกี ่ยวกับน้ำทั้งหมด ให้ท่าน
สมาชิกตรวจสอบดูเอกสารประกอบว่ามีของหมู่บ้านตนเองหรือไม่  

   ยกตัวอย่างเช่น โครงการที ่ 7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นภายใน
หมู่บ้านท่าสว่าง หมู ่ที ่ 2 งบประมาณ 735,000 บาท โครงการที ่ 10 
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่ที ่ 15 นางสุนารัตน์ สังสมานันท์ 
งบประมาณ 494,300 บาท รวมทั้งโครงการขุดลอก โครงการที่ 4 โครงการ
ขุดลอกสระน้ำคึกฤทธิ์บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 โครงการขุดสระน้ำบ้านหนองแรด 
หมู่ที่ 9 

   งบนี้ได้ดำเนินการเตรียมเสนอเข้าสู่ ครม.แล้ว ผ่านคณะกรรมการ
จังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำมูล รอลุ้นว่า อบต.บักไดจะได้รับการพิจารณากี่
โครงการ สำหรับปีงบประมาณ 2567 แต่ถ้างบประมาณประจำปีจะได้
ประมาณปลายปี 2566   

   โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการที่ 44 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำบ้านดอนน้ำตาล หมู่ที่  3 ถึงบ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 เป็นโครงการสำคัญที่ตั้งไว้
ป้องกันจุดน้ำท่วมซ้ำซาก โครงการทั้งหมดเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจาก
แผนพัฒนาที่ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้านและตำบล และมาจากกลุ่มเกษตรกร 

   งบภัยแล้งปี 2566 (TWP: Thai Water Plan) ขอไป 18 โครงการ 
จะเป็นโครงการเฉพาะเจาะจงเรื่องจัดหาน้ำเก็บกักน้ำ เช่น โครงการระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์สระหนองปูน หมู่ที่ 9 ซึ่งจะส่งน้ำกระจายไปสระใหม่
บ้านหนองแวง หมู่ที ่ 15 กระจายไปสระน้ำประปาหมู่บ้านสกอร์ หมู่ที ่ 12 
กระจายไปสี่แยกสระน้ำศูนย์เด็กบ้านหนองแรด หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดคอนกรีตบ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 ไปบ้านรุน หมู่ที่ 1 เชื่อมโยงโครงการหมู่ที่ 3 
ไปหมู่ที่ 5 เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว ถัดมาเป็นโครงการสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงขุดลอก เช่น โครงการที่ 4 โครงการขุดลอกสระน้ำ
คึกฤทธิ์ บ้านอุโลก หมู่ที่ 11 โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองแรด หมู่ที่ 9 
(ข้างหนองปูน) ซึ ่งงบภัยแล้งได้ดำเนินการถึง ครม.แล้วเหมือนกันผ่าน
คณะกรรมการน้ำจังหวัด ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลแล้ว  เตรียมเสนอเข้าสู่ 
ครม.แล้ว ซึ่งงบภัยแล้ง ปี 2566 กำลังพิจารณาต้นปีเลยประมาณ กุมภาพันธ์-
มีนาคม และด้วยเป้าประสงค์ร ัฐบาลได้ต ั ้งงบประมาณไว้สูง แต่ยอดขอ
งบประมาณน้อยงบประมาณยังมีเหลือจึงได้เปิดระบบให้สามารถของบเพิ่มได้
จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม เราได้เสนองบเพิ่มประมาณ 20 โครงการ มีโครงการ
ฝายน้ำล้น ท่อลอดเหลี่ยม โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คลองดาดหมู่ที่
สองบ้านท่าสว่าง เลียบคลองวัดเพื่อออกเลียบคลองถึงเวลาฝนตกระบายน้ำได้
เลย รวมแล้วที่ขอไปเกือบ 100 ล้านรอลุ้นว่าจะได้อนุมัติกี่โครงการ รวมที่ขอ
ใหม่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมของหมู่ 19 จุดที่มีปัญหา ให้ทุกท่านไปดู
เอกสารประกอบ 

   งบอุทกภัย ขอไป 7 โครงการ เป็นโครงการที่เกิดจากเมื่อหน้าฝนที่
ผ่านมามีถนนชำรุด เช่น  

   1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านนาพูน 
หมู่ที่ 13 งบประมาณ 8.7 ล้านบาท  
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   2.ถนนลาดยาง หมู่ 20 ถึงหมู่ที ่ 8 บริเวณสี่แยกประปาผ่านบ้าน
กำนันวินันท์ เลี ้ยวออกไปทางหมู่ที ่ 9 ถึงคลองชลประทาน ระยะทาง 2 
กิโลเมตร งบประมาณ 790,00 บาท  

   3.ลาดยางหมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 20 โคกโดนแปลงทะลุบ้านโคกระกา 

   4.ถนนหินคลุกบ้านอุโลก ถึงบ้านหนองแรด จากสระปันโรถึงห้วย
กันแสง 

   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 

   6.หินคลุกบ้านอำปึล หมู ่ 6 จากแยกลาดยางผ่านทำนบพระไป       
โคกประ  

นายเตาะ  สุขประสพ อยากสอบถามเรื่องงบประมาณจ่ายขาดสะสมของปีงบประมาณ  
ส.อบต. เขต 20 2566 ของหมู่ 20 ไม่ได้งบในส่วนนี้  จึงอยากทราบว่าในปีนี้จะมีงบจ่ายขาด

เงินสะสมหรือไม ่ 

    เรื ่องขอขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ 20 มี 2 จุด จุดแรกจากที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน จุดที่2 จากบ้านโคกระกามาทางหมู่ 18  เรื่องต่อมาคือเรื่องไฟส่อง
สว่างในหมู่บ้านที่ได้ทำหนังสือแจ้งมาแตย่ังไม่มีการดำเนินการแก้ไข 

นายชาตรี  รุ่งเรือง ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องฝายน้ำล้น สระน้ำ ในช่วงฤดูฝนจะเกิด 

ส.อบต. เขต 18 น้ำท่วมมาก และมีปัญหามากพอสมควร และเรื่องไฟฟ้า อยากให้ดูแลเรื่องไฟฟ้า 
ทางไปอำเภอ ตั้งแต่โค้งทางไปโรงพยาบาล อยากให้เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข 

 

นายมิตร  งาตา เรื่องการเข้าเวร 7 วันอันตราย มีปัญหาในเรื่องของฝุ่นในจุด 1 2 

ส.อบต. เขต  3 จึงอยากให้มีการแก้ปัญหา หรือรดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น 

นางมณีวรรณ  เสมอภาค เรื่องประปาหมู่บ้าน ตอนนี้ใช้ได้แค่จุดเดียวถ้าหากจุดนี้เกิดชำรุด 
ส.อบต. เขต 10 เสียหาย ประชาชนอาจะได้รับผลกระทบเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค อยากให้

ช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย  

นางบุญตัน  วงศ์แปลก เรื่องบ้านผู้ยากไร้ที่ได้งบจากอำเภอมีการนำหินและทรายไปลงไว้แต ่

ส.อบต. เขต 6 ยังไม่มีการดำเนินการอีกทั้งที่ดินของผู้ยากไร้ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงหารือมาทาง
ท่านนายกว่าจะหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 

นายสมพร  สีน้ำคำ  อยากทราบเรื่องที่ได้ส่งเอกสารคำร้องมายัง อบต.บักได เรื่องถนนดิน 

ส.อบต.เขต 16   ลูกรัง ลำเลียงพืชผลการเกษตรภายในหมู่บ้านที่จะติดตามและส่งให้ นพค.54 
อยากทราบว่านำเรื ่องส่งไปแล้วหรือยัง และเรื ่องถนนภายในหมู่บ้านที ่จะ
ซ่อมแซมเห็นทางเจ้าหน้าที่ อบต.มีการลงไปสำรวจและถ่ายภาพอยากทราบว่า
จะไปซ่อมแซมให้ตอนไหนครับ 

นางสมเพียร  ดัชถุยาวัตร เรื่องของการซ่อมถนน มีการทำหนังสือแจ้งมาหลายครั้งแล้วมีการ 
ส.อบต. เขต 17 ซ่อมแซมใส่ยางมะตอยไปบางส่วนแล้ว แต่อยากให้ทาง อบต.ลงไปบำรุง

ซ่อมแซม อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทำฝายน้ำล้นพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านหมู่ 
10 อยากได้น้ำปลูกพืชผลทางการเกษตร 

  



[44] 

นายสมพร  สีน้ำคำ ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต และ อสม. ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนที่ศาลากลาง 

ส.อบต. เขต 16 หมู่บ้าน ทางผู้ป่วยติดเตียงมีความประสงค์ขอรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ อยากขอ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้ด้วย 

 นางสาวปราณี  แหลมทอง ด้วยหลวงพ่อวัดบ้านสกอร์แจ้งขอขยายเขตท่อประปาของวัด และ 
เลขานุการสภาฯ ส่วนที่เหลือของบ้านหนองแวงที่ยังขาดอยู่ประมาณ 500 เมตร 

นางศิริลักษณ์  สาระสุข ช่วงหน้าฝนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีซอยที่เชื่อมกับถนนลาด  
ส.อบต. เขต 2 ลาดยางมีทางต่างระดับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยากให้มีการแก้ไขซ่อมแซม 

นายมิตร  งาตา เรื่องไฟส่องสะท้อน พระบรมฉายาลักษณ์โค้งบ้านนาพูนมีความสว่าง 

ส.อบต. เขต 13 จ้าทำใหแ้สงแยงตาผู้ขับขี่ยานพาหนะไปมาเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้  

นางวรรทนา  ย่ิงเจนจบ เรื่องถนนที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมบ้านหนองแรด อยากให้เอา 

ส.อบต. เขต 9 ต้นไม้ข้างทางออกให้หมดเนื่องจากมีคนเอาขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก อยากให้
เป็นพื้นที่โล่งและเพ่ือความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน 

นางสาวปราณี  แหลมทอง ขอฝากเรื่องการหาแนวทางในเรื่องการสร้างบ้านผู้ยากไร้ 4 หลัง 

เลขานุการสภาฯ แรกขาดบล็อกและปูนและงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อยากเรียนทางท่านนายก
ว่าเรามีแนวทางในการแก้ปัญหานี้หรือไม ่

นายณัฐพัชร์  บุญมี ผมขอชี้แจงที่ละหัวข้อโดยภาพรวม  
นายก อบต. บักได   1.บ้านผู้ยากไร้โดยประมาณการแต่ละพ้ืนที่อาจไม่เท่ากันอยู่ที่การ 

  บริหารจัดการงบของแต่ละพื้นที่ให้ฝากทุกท่านเก็บเป็นปัญหาแล้วมาหารือกัน
เพื ่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ทั ้งนี ้ในส่วนของโครงการนี ้แยกมาจาก
โครงการที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบักได มีบ้าน 4 หลัง จาก อบจ. เงิน
ช่วยเหลือการซ่อมแซมจาก พมจ.  

    2.เรื่องไฟฟ้าผมขอชี้แจงโดยภาพรวม ให้เสนอโครงการมาถ้าพื้นที่ใด   
มีปัญหา โดยบางพื้นท่ีอาจจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ในการแก้ปัญหา 

    3.ในเรื่องการขยายเขตปะปา หมู่ที ่ 15 จะพ่วงไปกับเงินจ่ายขาด
สะสม ส่วนเรื่องจ่ายขาดสะสมเราจะพูดคุยในห้วงของเดือนกุมภาพันธ์สมัยสภา
สมัยแรก ดังนั้นเรามีเงินจ่ายขาดไม่มากจึงนำเรียนทุกท่าน 

  4.เรื่องรถเข็นผู้พิการ ให้ประสานไปยังหัวหน้าพัฒนาชุมชนได้เลย 

   5.จุดเวรยาม 7 วันอันตรายทางท่านนายอำเภอจะแจ้งหมวดทาง
หลวงแก้ปัญหานำน้ำมาพรมกับพ้ืนที่ที่มีฝุ่นซึ่งในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของหมวดทาง
หลวงมีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ่

นายวินัย  สังสมานันท์    มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะปรึกษากันเรื่อง  
ประธานสภา ฯ กีฬาในวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2566    

นายณัฐพัชร์  บุญมี ในการจัดกีฬาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้นั้นเนื่องจากมีกลุ่มน้องๆเยาวชน 

นายก อบต. บักได มาแข่งขันมอเตอร์ไซต์ร่วมด้วย เพราะได้กำหนดห้วงเวลาในการจัดการแข่งขัน
กีฬาให้มีความพอดีกับเยาวชนในพื้นที่ด้วยนั้น ปีนี ้ต้องมีการจัดการแข่งขัน
แน่นอน จึงอยากปรึกษาหารือกันว่าสมควรจัดในวันใด และกีฬาประเภทใดบ้าง 
ที่ได้กำหนดไว้กีฬาแต่ละประเภท มีดังนี ้
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